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๓ ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีพรอมดวย

พระบรมวงศานุวงศ เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี                   

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง นายสมพงษ อมรวิวัฒน               

ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิสภาผูแทนราษฎร พรอมดวย ผูบรหิารสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 

เฝารับเสด็จฯ



๔เอกสารขาวรัฐสภา

      ประธานรัฐสภา บรรยายในหัวขอ “ธรรมาภิบาล : หัวใจการบริหารในแบบประชาธิปไตย”

 วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ หองศกัดเิดชนภวูไนย ชัน้ ๕ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยราชการฯ แจงวฒันะ 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหเกียรติเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวขอ 

“ธรรมาภบิาล : หวัใจการบรหิารในแบบประชาธปิไตย” ใหแก ผูเขารบัการศกึษาหลกัสตูรผูนาํยคุใหมในระบอบประชาธปิไตย 

รุนที ่ ๙ (ปนป.๙) ประกอบดวยผูนํารุนใหมจากองคกรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งหลักสูตรดังกลาวสถาบัน            

พระปกเกลาจดัขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่พนูทกัษะและพฤตกิรรมการเปนผูนาํในระบอบประชาธปิไตยใหสอดคลอง

กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองประชาชนไดอยางเต็มที่

ประธานรัฐสภา ใหการรับรองเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรอง           

ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย        

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการรบัรอง 

นายปรกะ ตาปโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป            

ประจาํประเทศไทย เพือ่แนะนาํตวัในโอกาสเขารบัหนาที่

และเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปและ

รัฐสภาไทย 

 ประธานรฐัสภา ไดกลาวตอนรบัดวยความยนิดยีิง่

และขอบคณุทีเ่อกอคัรราชทตูฯ ใหเกยีรตมิาเยีย่มคารวะ

ในครั้งนี้ อันจะเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง

รฐัสภาไทยกบัสหภาพยโุรป ดานเอกอคัรราชทตูฯ ไดกลาวขอบคณุและกลาวชืน่ชมในความรูความสามารถของประธาน

รัฐสภา และสหภาพยุโรปไดเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะขยายความรวมมือและการมีสวนรวมระหวางสหภาพยุโรป

และไทยในทุก ๆ  ดาน โดยเฉพาะขอตกลงวาดวยความเปนหุนสวน และความรวมมือ (Partnership and Co-operation 

Agreement - PCA) รวมทั้ง การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย - อียู) 

รฐัสภาไทยกบัสหภาพยโุรป ดานเอกอคัรราชทตูฯ ไดกลาวขอบคณุและกลาวชืน่ชมในความรูความสามารถของประธาน



๕ ภาพกิจกรรม

 

ประธานรัฐสภา ใหการรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจําประเทศไทย

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการรบัรอง นายฟรงัซชิกู 

เด อัสซิช มูไรช เอคูญา วาซ ปตตู เอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัโปรตเุกส ประจาํประเทศไทย เพือ่แสดงความยนิดี

ในโอกาสการดาํรงตาํแหนงของประธานรฐัสภาและกระชบั

ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ 

 ประธานรฐัสภา ไดกลาวตอนรบัเอกอคัรราชทตูฯ 

และกลาวชื่นชมวัฒนธรรมดานอาหารของสาธารณรัฐ

โปรตเุกสทีเ่ปนตนแบบอาหารหวานของไทยมาอยางยาวนาน 

ซึง่สาธารณรฐัโปรตเุกสเปนชาตติะวนัตกชาตแิรกทีเ่ริม่เขามา

ติดตอกับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา และในป ๒๕๖๒            

เปนปทีไ่ทยกบัสาธารณรฐัโปรตเุกส ครบรอบความสมัพนัธ 

๕๐๘ ป จึงเปนประเทศยุโรปที่มีความสัมพันธกับไทย              

มาอยางยาวนาน และทั้งสองยังไดสนทนา เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครอง และระบบรัฐสภาของทั้งสอง

ประเทศ และหวังเปนอยางยิ่งว าทั้งสองประเทศจะ                

มีการพัฒนาความสัมพันธในดานตาง ๆ ใหแนนแฟน       

มากยิ่งขึ้นตอไป

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรอยัล จูบิลี่ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี               

นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร บรรยายพเิศษหวัขอ “การสรางวนิยัของคนในชาตวิาดวย

การปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน” ในโครงการเสรมิสรางประสทิธภิาพการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในระดบั

พืน้ที ่โดยม ีนายนพินธ บญุญามณ ีรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาวรายงานความเปนมาและวตัถปุระสงค

ของโครงการ

   



๖เอกสารขาวรัฐสภา

  

 

  

 

นิทรรศการศิลปกรรมสมาพันธเครือขายศิลปนแหงประเทศไทย #SAVE โลก

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองเอนกประสงค     

ชัน้ ๑ หอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานคร นายชวน หลกีภยั 

ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานเปดงาน “นิทรรศการ

ศิลปกรรมสมาพันธ  เครือข ายศิลป นแห งประเทศไทย                  

#SAVE โลก” และมอบทุนการศึกษาใหแกตัวแทนเครือขาย

ศิลปน ๔ ภูมิภาค ในโอกาสนี้ ทางผูจัดงานไดนําผลงานของ

ประธานสภาผูแทนราษฎรรวมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ดวย 

โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหวางวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง เขารวมงานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๘ ป วันชาติราช

อาณาจักรบาหเรน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนที่หนึ่ง เขารวมงานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๘ ป วันชาติราชอาณาจักรบาหเรน

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง เขารวมงานเลี้ยงวาระครบรอบ ๒๐ ป การกลับคืนสูมาตุภูมิของมาเกา

 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผูแทนราษฎร 

คนที่หนึ่ง พรอมดวย นายทศพล เพ็งสม ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน และนางภัทรมน เพ็งสม เลขานุการ               

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีห่นึง่ เขารวมงานเลีย้งวาระ      

ครบรอบ ๒๐ ปการกลับคืนสูมาตุภูมิของมาเกา



๗ ภาพกิจกรรม

  

 

  ประธานรัฐสภา มอบของที่ระลึกใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์                      

พระบรมราชนินีาถ จังหวัดตรัง

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอจดหมายเหตุ

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์          

พระบรมราชนินีาถ จงัหวดัตรงั นายชวน หลกีภยั ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มอบของที่ระลึก          

ที่ได รับจากบุคคลสําคัญในการเข าเยี่ยมคารวะและ              

การเดนิทางไปประชมุในวาระโอกาสตาง ๆ  แก นายธรีาธร 

ชมเชย หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อันทรงคุณคาทาง

ดานประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

และความสัมพันธอันดีทางดานตางประเทศตอผูที่ไดมา

เยีย่มชม ณ หอจดหมายเหตแุหงชาตเิฉลมิพระเกยีรตฯิ ทัง้นี ้ทีผ่านมา นายชวน หลกีภยั ไดมอบเอกสารจาํนวนมากและ     

ของทีร่ะลกึแก หอจดหมายเหตเุฉลมิพระเกยีรตฯิ ทัง้เอกสาร และสิง่ของสะทอนถงึประวตัชิวีติ การปฏบิตังิานในบทบาท

นกัการเมอืงการดํารงตําแหนงในหนาที่ตาง ๆ จนถึงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีคุณคาอยางยิ่งในดานประวัติศาสตร

ประธานรัฐสภา ใหเกียรติเปนวิทยากรปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษาไทย”

 วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรนิทร ธนา 

จังหวัดตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ         

ประธานสภาผูแทนราษฎร ใหเกียรติเปนวิทยากรปาฐกถา 

เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษาไทย” ใน

การประชุมพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัดภาคใต ครั้งที่ ๖ 

ระหวางวนัที ่๑๙-๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวดัตรงั โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวมพลังชาวพุทธ แกไขปญหาสังคม

พรอมทั้งปกปองพระพุทธศาสนา ไมใหถูกทําลายโดยมี     

การแลกเปลีย่นเรยีนรูสรางความเขมแขง็ใหองคกรพระพทุธศาสนา

และเชื่อมความสามัคคีจัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดตรัง

วันธรรมศาสตร ๑๐ ธันวาคม ๖๒

 วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฟตุบอล มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎร รวมงานวันธรรมศาสตร ๑๐ ธันวา ๖๒     

โดยไดรวมเปาแซคโซโฟนเพลงพระราชนิพนธยูงทอง เพลงประจํา

มหาวทิยาลยั และเพลงมารช ม.ธ.ก. รวมกบัวงดนตร ีTU Band เพือ่

เฉลิมฉลองรําลึกความหลัง ในงานคืนสูเหยาวันธรรมศาสตร จัดโดย 

สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

 



๘เอกสารขาวรัฐสภา

      ประธานรัฐสภา ใหการรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโรมาเนีย ประจําประเทศไทย

 วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรบัรอง ชัน้ ๔ 

อาคารรฐัสภา เกยีกกาย นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการรบัรอง นายบอ็กดนั 

บาเดีย (H.E. Mr. Bogdan Badea) เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐโรมาเนีย ประจําประเทศไทย ในโอกาสเขา

เยีย่มคารวะประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนง

 โดยประธานรฐัสภา กลาวตอนรบัเอกอคัรราชทตู

ทีส่ละเวลามาพบปะหารอืในวนันี ้ รฐัสภาไทยไดมกีารจดัตัง้

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย เรียบรอยแลว

และหวังเป นอยางยิ่งว าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว างกันในระดับรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต                                              

ดานเอกอัครราชทูต กลาวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายชวน หลีกภัย ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ                  

ดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร และขอแสดงยินดีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และ        

หวังเปนอยางยิ่งวาทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาความสัมพันธในระดับรัฐสภาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประธานรัฐสภา ใหการรับรองเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย 

 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรอง             

ชัน้ ๔ อาคารรฐัสภา เกยีกกาย นายชวน หลกีภยั ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู แทนราษฎร ใหการรับรอง           

นายไบรอัน จอหน เดวินสัน (H.E. Mr. Brian John 

Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจํา

ประเทศไทย เขาเยีย่มคารวะประธานรฐัสภา เพือ่แนะนาํตวั

ในการเขารับหนาที่และกระชับความสัมพันธระหวาง

ประเทศใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้นประธานรัฐสภา กลาว

ต อนรับเอกอัครราชทูตที่ ให  เกียรติมาเยือนในวันนี้                   

ซึ่ ง รั ฐสภาไทยได ตั้ งกลุ  มมิตรภาพสมาชิกรั ฐสภา                         

ไทย-สหราชอาณาจักรเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางรัฐสภาในระดับทวิภาคี

 ดานเอกอัครราชทูต กลาวขอบคุณ ประธานรัฐสภาที่ใหการตอนรับเปนอยางดี และหวังวาความสัมพันธ

ระหวางทั้งสองประเทศจะดําเนินรุดหนามากขึ้นตามลําดับ โดยจะมุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ              

ทางดานสังคมเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน



๙ ภาพกิจกรรม

      ประธานรัฐสภา วางพานประดับพุมดอกไม เนื่องในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

  

  

  

   

  

   

   

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ วงเวียนใหญ กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธาน

รฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวย สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ผูบรหิาร และขาราชการสาํนกังานเลขาธกิาร

สภาผูแทนราษฎร วางพานประดับพุมดอกไม ในนาม “สภาผูแทนราษฎร” ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามกีฬา จังหวัดตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานฝายฆราวาส ในพธิทีาํบญุตกับาตรเนือ่งในวนัขึน้ปใหม พทุธศกัราช ๒๕๖๓ เพือ่เปนการ

สงเสรมิใหพทุธศาสนกิชนรวมสบืสานขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีามของทองถิน่ และเปนการทาํนบุาํรงุ

พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสืบไป โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ไดกลาวอวยพรปใหมและพบปะพี่นองประชาชนดวย จากนั้น 

ประธานรัฐสภา รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๓

   
  

  

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



๑๐เอกสารขาวรัฐสภา

      

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขารวมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปใหม

  

  

    วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง สํานักพระราชวัง นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการ                     

สภาผูแทนราษฎร พรอมดวย วาที่รอยตํารวจตรี อาพัทธ สุขะนันท ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ผูบริหาร และขาราชการ

สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร เขารวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ระหวางสถาบันพระปกเกลากับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองรับรองสถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา            

ถนนแจงวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก           

ขอตกลงความรวมมือในการขอขอมูลสวนบุคคลหรือการเปดเผยขอมูลการกูยืมเงิน ระหวางสถาบันพระปกเกลากับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 



๑๑ การประชุม

สรุปผลการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑

 กระทูถามลําดับที่ ๑ – ๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง (นายอุตตม สาวนายน) เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ ศาสตราจารยโกวิทย พวงงาม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลัง       

ทองถิ่นไท โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ บุญญามณี) เปนผูตอบ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายปกรณวฒุ ิอดุมพพิฒันสกลุ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ         

ลิปตพัลลภ) เปนผูตอบ 

 ตอจากนั้น ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม        

ไดเสนอใหทีป่ระชมุ พจิารณาระเบยีบวาระกระทูถามทัว่ไป 

ตามลําดับ คือ 

การประชุมสภา

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กระทูถาม

 ประธานของทีป่ระชมุไดปรกึษาทีป่ระชมุเพือ่ของดใช 

ขอบังคับฯ ขอ ๑๕๐ ขอ ๑๕๗ และขอ ๑๕๙ วรรคหนึ่ง 

ในการพิจารณากระทูถามสดดวยวาจามากกวา ๓ กระทู 

เปนการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมไดมี

มตเิหน็ชอบ จากนัน้ไดดาํเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ

กระทูถามสดดวยวาจา ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายจิรายุ หวงทรัพย สมาชิก

สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย 

 ๒. กระทูถาม ของ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม  

การประชุม สภา



๑๒เอกสารขาวรัฐสภา

 ๑. กระทูถาม ของ นายพสิฐิ ลีอ้าธรรม สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย เรื่อง 

การฝกอาชีพของทหารเกณฑกับปญหาการขาดแคลน

แรงงานของภาคเอกชน ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ซึง่รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก 

ชัยชาญ ชางมงคล) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายประทวน สุทธิอํานวยเดช 

สมาชกิสภาผูแทน ราษฎร จงัหวดัลพบรุ ีพรรคพลงัประชารฐั 

เรือ่ง ขอใหมกีารแกปญหาการขยายพนัธุของลงิในประเทศ 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ          

สิ่งแวดลอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เปนผูตอบ 

 กระทูถามลาํดบัที ่๑ และ ๒ เลือ่นมาจากการประชมุ

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญ

ประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายอัครเดช วงษพิทักษโรจน 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัราชบรุ ีพรรคประชาธปิตย 

เรื่อง ความเดือดรอนของประชาชนรอบโรงงานนํ้าตาล

ราชบรุ ีอาํเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุ ีโดย รฐัมนตรวีาการ 

กระทรวงอตุสาหกรรม (นายสรุยิะ จงึรุงเรอืงกจิ) เปนผูตอบ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความ

คืบหนาและทิศทางการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี) ไดรับมอบหมายให       

เปนผูตอบ 

 อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๔.๒๘ - ๑๕.๓๖ นาฬกา         

ณ ห องกระทู ถาม แยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ                        

รองประธานสภาผู แทนราษฎร คนที่สอง ทําหนาที่ 

ประธานในหองกระทูถาม จากนั้นไดดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทูถาม แยกเฉพาะ ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายสฤษฏพงษ เกีย่วของ สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง 

นโยบายการปดอาวมาหยา จังหวัดกระบี่ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายสฤษฏพงษ เกีย่วของ สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง        

การทวงคืนพื้นที่สวนปาล มหมดสัมปทาน อําเภอ

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 กระทูถามลําดับที่ ๑ – ๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม (นายวราวุธ                   

ศิลปอาชา) เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายอาดลินั อาลอีสิเฮาะ สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง 

การแกไขปญหาความเดอืดรอนของกลุมผูรวมพฒันาชาตไิทย 

(ผรท.) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ถาม นายกรฐัมนตรี 

ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 

ชางมงคล) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 กระทูถามลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓ เลื่อนมาจากการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๘              

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายขจติร ชยันคิม สมาชกิสภา      

ผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให

ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขต

เทศบาลเมืองบานดุง ตําบลศรีสุทโธ และตําบลบานดุง 

(บางสวน) อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ถาม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ด

รบัมอบหมายตดิราชการสาํคญั จงึไดมหีนงัสอืขอเลือ่นการ

ตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทนราษฎร

ครั้งตอไป ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐ 

 ๕. กระทูถาม ของ นายนยิม เวชกามา สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง สภาพ

ปญหาถนนลูกรังชํารุดเสียหาย การสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร          

ไมไดรับความสะดวก ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม เนื่องจากผูตั้งกระทูถามไดขอถอนกระทูถาม        

ดังกลาว ซึ่งกระทําไดตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๓ 

 ๖. กระทูถาม ของ นายนยิม เวชกามา สมาชกิสภา

ผู แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง                 

ผลกระทบเรื่องที่ทํากินและที่อยูอาศัย จังหวัดสกลนคร 

ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย



๑๓ การประชุม

ติดราชการสําคัญ จึงไดมีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู

ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งตอไป 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐ 

 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

 รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดแจง         

ใหที่ประชุมรับทราบเรื่อง ศาลฎีกาไดมีคําสั่งใหรับคํารอง

ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไวพจิารณาวนิจิฉยั เมือ่วนัที ่

๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ กรณทีีข่อใหศาลฎกีาสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัสมทุรปราการ เขตเลอืกตัง้

ที่ ๕ ใหม แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เมื่อศาลฎีกา     

ไดรับคํารองแลว จึงทําให นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก          

ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๘ วรรคสาม         

ดงันัน้ ปจจบุนัมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๔๙๘ คน 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 เรื่องที่พิจารณา
 ระเบยีบวาระเรือ่งดวน โดยเปนการพจิารณาตอจาก

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๙ 

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ๑. ญัตติด  วน เ รื่ อ ง  ให  สภาผู  แทนราษฎร                             

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการ     

กระทาํ ประกาศและคาํสัง่ของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

และการใชอาํนาจของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ

ตามมาตรา ๔๔ ซึ่งนายปยบุตร แสงกนกกุล สมาชิก            

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม            

กับคณะเปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑) 

 ๒. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบและ

หาแนวทางแกไขผลจากประกาศและคําสั่งคณะปฏิวัติ 

คณะตาง ๆ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ คําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมาย             

ทีบ่ญัญตัโิดยสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิเพือ่หาแนวทางปรบั

แกใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และสถานการณทาง

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่นายสาทติย 

วงศหนองเตย สมาชิกสภาผู แทนราษฎร จังหวัดตรัง          

พรรคประชาธิปตย กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องดวนที่ ๒) 

 ๓. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร               

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบของ

นโยบายทวงคืนผืนปา และผลกระทบของผูถูกดําเนินคดี

จากคํ าสั่ งหั วหน  าคณะรักษาความสงบแห  งชาติ                              

ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งนายอภิชาติ ศิริสุนทร 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๓) 

 ๔. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                 

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั พจิารณาศกึษาผลกระทบจาก

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่เกี่ยวกับ          

การบรหิารงานบคุคลของขาราชการตาํรวจ ซึง่พลตาํรวจโท 

วศิณ ุมวงแพรส ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ 

พรรคเสรีรวมไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ เรื่องดวน

ที่ ๔) 

 ๕. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                           

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบการ

บังคับใชกฎหมายพิเศษ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก       

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

มาตรา ๔๔ ในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต                                

ซึ่งนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

จั งหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ  เป นผู  เสนอ                          

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๕) 

 ๖. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                   

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบและ

ผลงานของนโยบายทวงคืนผืนปา ซึ่งนายนริศ ขํานุรักษ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัพทัลงุ พรรคประชาธปิตย 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ เรื่องดวนที่ ๖) 

 



๑๔เอกสารขาวรัฐสภา

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดลงมติไมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาญัตติดังกลาว 

✽✽✽✽✽

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)  
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กระทูถาม

 ๑. กระทูถาม ของ นายชวลติ วชิยสทุธิ ์สมาชกิสภา

ผู แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย โดย 

รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเฉลมิชยั 

ศรีออน) เปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายพิจารณ เชาวพัฒนวงศ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

โดยรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชยัชาญ 

ชางมงคล) เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายภาคภมู ิบลูยประมขุ สมาชกิ

สภาผู แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ              

โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ 

บุญญามณี) เปนผูตอบ 

 จากนั้น ประธานสภาผู แทนราษฎรไดเสนอให               

ที่ ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู  ถามทั่ ว ไป                    

ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายเจนวิทย ไกรสินธุ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม 

เรื่อง การสงเสริมการแปรรูปยางพาราใหเปนผลิตภัณฑ       

ที่มีมูลคาสูงขึ้น ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเฉลิมชัย ศรีออน)             

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายจลุพนัธ โนนศรชียั สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม 

เรือ่ง การสงเสรมิการประกอบอาชพี การพฒันาการศกึษา 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

(นายจุติ ไกรฤกษ) เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายวิวัฒนชัย โหตระไวศยะ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

เรื่อง การฟ นฟูและพัฒนาอางเก็บนํ้า และแหลงนํ้า                   

ในจังหวัดศรีสะเกษ ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร          

และสหกรณ (นายประภัตร โพธสุธน) ไดรับมอบหมายให

เปนผูตอบ 

 อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๔.๑๒ – ๑๖.๒๙ นาฬกา        

ณ ห องกระทู ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ                                

รองประธานสภาผู แทนราษฎร คนที่สอง ทําหนาที่ 

ประธานในหองกระทู ถาม และไดดําเนินการประชุม           

ตามระเบียบวาระกระทูถามแยกเฉพาะ ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายขจติร ชยันคิม สมาชกิสภา       

ผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให

ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขต

เทศบาลเมืองบานดุง ตําบลศรีสุทโธ และตําบลบานดุง 

(บางสวน) อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ถาม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่รฐัมนตรชีวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (รอยเอก ธรรมนสั พรหมเผา) 

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา

ผู แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง                  

ผลกระทบเรื่องที่ทํากินและที่อยูอาศัย จังหวัดสกลนคร 

ถาม นายกรฐัมนตร ีซึง่รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ (รอยเอก ธรรมนสั พรหมเผา) ไดรบัมอบหมาย

ใหเปนผูตอบ 

 กระทูถามลาํดบัที ่๑ และ ๒ เลือ่นมาจากการประชมุ

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ

ประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายประเดิมชัย บุญชวยเหลือ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคเพือ่ไทย 

เรื่อง มาตรการในการสรางเขื่อนระบายนํ้า เพื่อแกปญหา

การระบายนํ้าของกรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนพุงษ เผาจนิดา) เปนผูตอบ 



๑๕ การประชุม

 ๔. กระทูถาม ของ นายประเดิมชัย บุญชวยเหลือ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคเพือ่ไทย 

เรื่อง ปญหาการจราจรถนนรัชดาภิเษกติดขัดเรื้อรัง     

บริเวณหนาหางเอสพลานาด ถาม นายกรัฐมนตรี                 

ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ     

เผาจินดา) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๕. กระทูถาม ของ นายปดิพัทธ สันติภาดา สมาชิก

สภาผูแทนราษฎร จงัหวดัพษิณโุลก พรรคอนาคตใหม เรือ่ง 

การลิดรอนสิทธิทํากินของชาวมง ตําบลเข็กนอย อําเภอ

เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พรอมพัฒน)          

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๖. กระทู ถาม ของ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ  

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม 

เรือ่ง โครงการยายพืน้ทีท่าเรอืคลองเตย ถาม รฐัมนตรวีาการ

กระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีช วยวาการกระทรวง

คมนาคม (นายอธริฐั รตันเศรษฐ) ไดรบัมอบหมายใหเปน        

ผูตอบ 

 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

 ๑. สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุ

ลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย คือ นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค สมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย 

ขอลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย ตั้งแต    

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ปจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎร จํานวน ๔๙๗ คน 

 ๒. การพจิารณารายงานของวฒุสิภา จาํนวน ๓ เรือ่ง 

  ๑) ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑ (สมยัสามญัประจาํป

ครั้ งที่สอง) วันจันทร ที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                           

ไดพจิารณารบัทราบรายงานของผูสอบบญัช ีและงบการเงนิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงาน

การประเมินผล การใชจายเงินและทรัพยสินสําหรับป 

๒๕๕๙ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

  ๒) ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๕ (สมยัสามญัประจาํป

ครั้ งที่สอง) วันอังคารที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                      

ไดพิจารณารับทราบรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง 

 (๑) รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) รายงานการโอนงบประมาณรายจาย ตาม          

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มาตรา ๕๑ รายจายงบกลาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการโอนงบประมาณรายจาย 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๕๑ รายจายบูรณาการ รายจายบุคลากร ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ฉบับ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 เรื่องที่พิจารณา
 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน                

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 

 ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางขอบังคับ

วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

และกรรมาธิการ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่อง

ดังกลาวออกไปอีก ๓๐ วัน นับแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๒ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดมีมติอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ      

ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกลาว

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ            

การอุตสาหกรรม แทนตําแหนงที่วางลง ๑ ตําแหนง            

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๑) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดมีมติเลือก นายเอกธนัช อินทรรอด        

เปนกรรมาธิการ แทน นายนวัธ เตาะเจริญสุข 

 ๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๓ แทนตําแหนงที่วางลง ๑ ตําแหนง



๑๖เอกสารขาวรัฐสภา

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมไดมีมติเลือก นายพิจารณ เชาวพัฒนวงศ 

เปนกรรมาธิการ แทน นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

 ๔. ตัง้กรรมาธกิารสามญัในคณะกรรมาธกิารกจิการ

ศาล องคกรอิสระ องคกรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชนและกองทุน แทนตําแหนงที่วางลง ๑ ตําแหนง          

(ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมได มีมติเลือก นายมานพ คีรีภูวดล               

เปนกรรมาธิการแทน นายซูการโน มะทา 

 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

 การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๑          

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) จํานวน ๕ ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ ๑ วันเสารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๒ วันอาทิตยที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๕ เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง        

ดังกลาว 

 ตอจากนั้น ประธานสภาผูแทนราษฎรไดเสนอให         

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องดวน คือ ญัตติ เรื่อง 

ขอใหสภาผู แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐    

ซึ่งนายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และนายปยบุตร แสงกนกกุล 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑) โดยที่ประชุม

เห็นชอบ ให นําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๕ ฉบับ                       

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

 ๑. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภา          

ผูแทนราษฎร จงัหวดัอบุลราชธาน ีพรรคเพือ่ไทย กบัคณะ 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐) 

 ๒. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                 

ตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญศึกษาปญหาและแนวทางการ

แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ซึ่งนายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๘๘) 

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายนิกร จํานง 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคชาตไิทยพฒันา 

และนายณฐัวฒุ ิประเสรฐิสวุรรณ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผู เสนอ           

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๘๙) 

 ๔. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                       

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาเรือ่งหลกัเกณฑ

และวธิกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู รวมกระบวนการรบัฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐      

ซึง่นายวเิชยีร ชวลติ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ 

พรรคพลงัประชารฐั เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๙๖) 

 ๕. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาหลกัเกณฑและ

วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายจตุพร เจริญเชื้อ สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐๔) 

 เมื่อผู  เสนอญัตติทั้ง ๖ ฉบับ ไดแถลงเหตุผล             

ตามลาํดบั ประธานในทีป่ระชมุไดสัง่เลือ่นการพจิารณาญตัติ

ดังกลาวไปในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป 

✽✽✽✽✽



๑๗ การประชุม

สาธารณะ ถาม นายกรฐัมนตร ีซึง่รฐัมนตรวีาการกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย (นายจตุ ิไกรฤกษ) 

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๔.๐๘ – ๑๕.๑๒ นาฬกา        

ณ หองกระทู ถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ ตันเจริญ                

รองประธานสภาผู แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทําหนาที่ 

ประธานในหองกระทู ถาม และไดดําเนินการประชุม         

ตามระเบียบวาระกระทูถามแยกเฉพาะ ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทู ถาม ของ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ  

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถาม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

คมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ไดรับมอบหมาย               

ใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นายเลศิศกัดิ ์พฒันชยักลุ สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปญหา

การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา ถาม นายก

รัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช วยว าการกระทรวงการคลัง             

(นายสันติ พรอมพัฒน) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายจกัรพนัธ พรนมิติร สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 

เรือ่ง แนวทางการแกไขปญหาในโรงเรยีน กรงุเทพครสิเตยีน

วิทยาลัย ถาม รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เนื่องจากรัฐมนตรี ที่ไดรับมอบหมายติดราชการสําคัญ         

จงึไดมหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถามนีไ้ปตอบ ในการ

ประชมุสภาผูแทนราษฎร ในวนัพธุที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายนยิม เวชกามา สมาชกิสภา         

ผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง สภาพ

ปญหาถนนลูกรังชํารุดเสียหาย การสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร        

ไมไดรับความสะดวก ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  

(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)  
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กระทูถาม

 ๑. กระทูถาม ของ นางสาวกุลธิดา รุงเรืองเกียรติ 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงไดมีหนังสือ              

ขอเลื่อนการตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา        

ผูแทนราษฎร ครั้งตอไป ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๑ 

 ๒. กระทูถาม ของนายวโิรจน ลกัขณาอดศิร สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม     

โดยรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชยัชาญ 

ชางมงคล) เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นางสาวแนน บุณยธิดา สมชัย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรค

ประชาธิปตย โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ บุญญามณี) เปนผูตอบ 

 จากนั้น ประธานสภาผู แทนราษฎรไดเสนอให              

ที่ ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู  ถามทั่ ว ไป                   

ตามลําดับ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายมานติย สงัขพุม สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร พรรคเพื่อไทย เรื่อง กองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการสําคัญ         

จงึไดมหีนงัสอื ขอเลือ่นการตอบกระทูถามนีไ้ปตอบในการ

ประชมุสภาผูแทนราษฎร ในวนัพธุที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๑ 

 ๒. กระทูถาม ของนายยทุธพงศ จรสัเสถยีร สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร จงัหวดัมหาสารคาม พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง 

ปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา ถาม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลงั (นายสนัต ิพรอมพฒัน) ไดรบัมอบหมาย

ใหเปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของนายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล 

สมาชกิสภาผูแทน ราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม 

เรื่อง นโยบายบริหารจัดการสิ่งกอสราง รุกลํ้าลํานํ้า



๑๘เอกสารขาวรัฐสภา

 เรื่องที่ประชุมรับทราบ
 ๑. ประกาศสภาผูแทนราษฎร ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๒ เรือ่ง ใหผูมชีือ่อยูในลาํดบัถดัไปในบญัชรีายชือ่ของ

พรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แทนตําแหนงที่วาง คือ นางสาวพิมพรพี พันธุวิชาติกุล         

ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับ

ที่ ๒๔ พรรคประชาธิปตย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แทน นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู แทนราษฎร               

ไดกลาวนํา นางสาวพิมพรพี พันธุวิชาติกุล ปฏิญาณตน    

ในที่ประชุมก อนเข ารับหน าที่  ตามมาตรา ๑๑๕                                   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปจจุบัน       

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๔๙๘ คน 

 ๒. การพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้ 

  ๑) ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๖ (สมยัสามญัประจาํป

ครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดพิจารณา      

และลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒) ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๗ (สมยัสามญัประจาํป

ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดพิจารณา       

รับทราบรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง 

     (๑) รายงานประจําป   ๒๕๖๑ สถาบัน            

พระปกเกลา 

     (๒) รายงานผลการเตรียมความพรอมในการ

ตราพระราชกฤษฎกีา ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบญัญตัิ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 เรื่องที่พิจารณา
 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน              

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ มนํ้าทั้งระบบ แทน

ตําแหนงที่วางลง ๑ ตําแหนง (ในระเบียบวาระที่ ๗) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได มีมติเลือก นายสุรชาติ ศรีบุศกร                

เปนกรรมาธิการ แทน นายภูดิท อินสุวรรณ 

 ประธานสภาผู แทนราษฎรไดเสนอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕           

ปที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) จํานวน ๔ ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง        

ดังกลาว 

 หลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ             

เรื่องดวน โดยเปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภา          

ผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปที ่๑ ครัง้ที ่๑๑ (สมยัสามญัประจาํป

ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คือ 

 ๑. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                               

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ       

และวธิกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภา         

ผูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และ        

นายปยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู แทนราษฎร            

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม  เป นผู  เสนอ                        

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑) 

 ๒. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                    

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภา             

ผูแทนราษฎร จงัหวดัอบุลราชธาน ีพรรคเพือ่ไทย กบัคณะ 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๒) 

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผู แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางการแกไข

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  



๑๙ การประชุม

ซึง่นายเทพไท เสนพงศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิป ตย  เป นผู  เสนอ                     

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๓) 

 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายนิกร จํานง 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคชาตไิทยพฒันา 

และนายณฐัวฒุ ิประเสรฐิสวุรรณ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผู เสนอ                  

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๔) 

 ๕. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                    

ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่ อง                        

หลัก เกณฑ และวิธีการแก  ไข เพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญ                        

รวมกระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วกบั

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภา                 

ผู แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ           

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๕) 

 ๖. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                   

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาหลกัเกณฑและ

วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งนายจตุพร เจริญเชื้อ สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๖) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

จํานวน ๔๙ คน และมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาญัตติดังกลาวใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 

๑๒๐ วัน 

✽✽✽✽✽

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)  
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เรื่องที่พิจารณา
 วาระเรื่องด วน คือ ญัตติด วน เรื่อง ขอให                            

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษา 

ติดตามการทํางานของหนวยงานภาครัฐตอการถูกละเมิด

สทิธมินษุยชนและถกูประทษุรายของประชาชน ซึง่ นายจริายุ 

หวงทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคเพือ่ไทย เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่งดวนที ่๗) 

โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบใหนาํญตัตทิาํนองเดยีวกนัอกี ๘ ฉบบั 

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

 ๑. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู มาใชสิทธิตาม 

รัฐธรรมนูญ ซึ่งนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ สมาชิกสภา           

ผูแทนราษฎร จงัหวดัปตตาน ีพรรคประชาชาต ิเปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๘) 

 ๒. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                                   

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนขอเท็จจริงกรณี        

การลอบประทษุรายนกักจิกรรมทางการเมอืง ซึง่นายปยบตุร 

แสงกนกกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคอนาคตใหม กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องดวนที่ ๙) 

 ๓. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                     

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาขอเท็จจริง          

ในการดําเนินการของเจ าหนาที่รัฐที่ เกี่ยวข องกรณี

ประชาชน ทีถ่กูทาํรายและสญูหาย ซึง่นายอนัวาร สาและ 

สมาชิกสภาผู แทนราษฎร จังหวัดป ตตานี  พรรค

ประชาธปิตย เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่งดวนที ่๑๒) 

 ๔. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร             

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณาและศกึษาการสญูหาย 

ตาย บาดเจ็บ เนื่องจากสันนิษฐานวาเกิดจากการกระทํา

ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ          

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑๕) 



๒๐เอกสารขาวรัฐสภา

 ๕. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                  

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและ

มาตรการแกไขปญหาและยุติการใชความรุนแรงในสังคม 

ทุกรูปแบบ ซึ่งนางผองศรี แซจึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จงัหวดัศรสีะเกษ พรรคเพือ่ไทย และนางมกุดา พงษสมบตัิ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคเพื่อไทย 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑๘) 

 ๖. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                  

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการ

ดาํเนนิการของเจาหนาทีท่ีส่งผลกระทบตอสทิธเิสรภีาพของ 

ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งนายนิรามาน 

สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ       

พรรคอนาคตใหม เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๖) 

 ๗. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                         

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการ

ปกครองพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ซึ่งนายสัณหพจน 

สุ ขศรี เมื อ ง  สมาชิ กสภาผู  แทนราษฎร  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เปนผู  เสนอ                 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๔๓) 

 ๘. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                   

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากําหนดหลักเกณฑ

การประเมินผลการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อประกอบ

การพิจารณาการบังคับใช หรือขอขยายระยะเวลาการ

บงัคบัใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดหลักเกณฑการประเมิน

ผลการบงัคบัใชพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ซึ่งนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จั งหวัดยะลา พรรคพลั งประชารัฐ  เป นผู  เสนอ                               

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๑๓)

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

จาํนวน ๔๙ คน เพือ่พจิารณา และมมีตใิหคณะกรรมาธกิาร

วสิามญัพจิารณาญตัตดิงักลาว ใหแลวเสรจ็ภายในกาํหนด

เวลา ๖๐ วัน 

 จากนั้น ผู ปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม                  

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องดวน             

ในลาํดบัถดัไป คอื ญตัตดิวน เรือ่ง ขอใหสภาผูแทนราษฎร 

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาความเปนไปได

และตรวจสอบผลกระทบของการใชกญัชาในรปูแบบตาง ๆ 

ในประเทศไทย ซึ่งนายเทาพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิก          

สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม         

กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑๐)            

โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบใหนาํญตัตทิาํนองเดยีวกนัอกี ๔ ฉบบั 

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

 ๑. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                    

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาและตรวจสอบ 

การนาํกญัชา กญัชง ไปใชในรปูแบบตาง ๆ  ในประเทศไทย 

ซึ่งนายสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องดวนที่ ๑๓) 

 ๒. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                   

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แกไขปญหาเรือ่งใบกระทอมอยางเปนระบบ ซึง่นายเทพไท 

เสนพงศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

พรรคประชาธิปตย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวน

ที่ ๑๔) 

 ๓. ญัตติด วน เรื่อง ขอให สภาผู แทนราษฎร                     

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแกปญหา       

การใชกัญชา กัญชง กระทอม อยางเปนระบบครบวงจร 

ซึ่งนายจาตุรงค เพ็งนรพัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย กับคณะ เปนผูเสนอ                

(ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ๔. ญตัตดิวน เรือ่ง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณา

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แกไขปญหาเรือ่งใบกระทอมอยางเปนระบบ ซึง่นายณฏัฐชนน 

ศรีก อเกื้อ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร จังหวัดสงขลา          

พรรคภมูใิจไทย และนายสฤษฏพงษ เกีย่วของ สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ 

(ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

✽✽✽✽✽



๒๑ การประชุม

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

 เรื่อง การประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพ

สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก (APPU) และสมัชชา

รฐัสภาอาเซยีน (AIPA) ในวนัองัคารที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

โดยเริ่มการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รวมกัน

ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)               

ณ หองประชุมใหญวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 เรื่องที่พิจารณา
 ประธานสภาผู แทนราษฎรไดเสนอใหที่ประชุม

พจิารณา ระเบยีบวาระที ่๕ เรือ่งทีค่างพจิารณา คอื ญตัติ 

เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ตรวจสอบโครงการกอสร างอาคารรัฐสภาแหงใหม                     

ซึง่นายสมคดิ เชือ้คง สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัอบุลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย และนายสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภา       

ผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ         

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนําญัตติ

ทํานองเดียวกัน อีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ

วสิามญัพจิารณาสอบสวนเกีย่วกบัโครงการกอสรางอาคาร

รัฐสภาแหงใหมลาชา ซึ่งนายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ        

นายชาดา ไทยเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด

อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ                 

ที่ ๕.๑๑) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

จาํนวน ๔๙ คน เพือ่พจิารณา และมมีตใิหคณะกรรมาธกิาร

วสิามญัพจิารณาญตัตดิงักลาว ใหแลวเสรจ็ภายในกาํหนด

เวลา ๖๐ วัน

 จากนั้นประธานสภาผู แทนราษฎรได ปรึกษา               

ที่ประชุมเพื่อขอใหนําญัตติในระเบียบวาระที่  ๕.๓                                    

ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 ที่ประชุมพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทน

ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ

และหาแนวทางแกไขปญหาลูกหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) ซึ่งนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภา

ผู แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ                    

เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๓) โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบ

ใหนําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๙ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา        

รวมกันไป คือ 

 ๑. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                   

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนปญหา    

ระบบการตรวจสอบการชําระหนี้ของกองทุนเงินใหกูยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย 

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘) 

 ๒. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                     

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ

แนวทางการปรับลดดอกเบี้ยและวิธีการชําระหนี้ของ      

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งนายสฤษดิ์      

บุตรเนียร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี 

พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๙) 

 ๓. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนปญหาการ

คิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้กองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) ซึ่งนางสาวเพชรดาว โตะมีนา สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ          

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๔) 

 ๔ .  ญัตติ  เ รื่ อ ง  ขอให  สภาผู  แทนราษฎร                                   

ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณี                

การบริหารจัดการกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา         

(กยศ.) ซึ่งนายสรชัด สุจิตต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผู เสนอ                              

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘) 



๒๒เอกสารขาวรัฐสภา

 ๕. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                        

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แกไขปญหาของผูไดรบัผลกระทบจากการกูยมืของกองทนุ 

เงนิใหกูยมืเพือ่การศกึษา (กยศ.) โดยขอใหงดเบีย้ปรบัและ

พักการชําระหนี้ ๕ ป ซึ่งนายรุงโรจน ทองศรี สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๒) 

 ๖ .  ญัตติ  เ รื่ อ ง  ขอให  สภาผู  แทนราษฎร                                                                                     

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการ

แกไขปญหาการคางชําระหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) พรอมกับหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ และ

เงื่อนไขการชําระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนายวิโรจน 

ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคอนาคตใหม เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔๔) 

 ๗ .  ญัตติ  เ รื่ อ ง  ขอให  สภาผู  แทนราษฎร                                     

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาขอเท็จจริง     

และแนวทางการบรหิารจดัการกองทนุเงนิใหกูยมืเพือ่การ

ศึกษา (กยศ.) ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ซึ่งนายประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐๐) 

 ๘. ญั ตติ  เ รื่ อ ง  ขอ ให  สภ าผู  แ ทน ร าษฎร                                      

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง              

ที่เหมาะสมในการเยียวยาชวยเหลือลูกหนี้กองทุนเงิน        

ใหกู ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนโยบายสงเสริม              

การดําเนินการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งนายอิสระ           

เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธปิตย เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๑๐๖) 

 ๙. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา       

การเยียวยาและชวยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินใหกู ยืม             

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคเพือ่ไทย                  

เปนผูเสนอ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ     

จาํนวน ๔๙ คน เพือ่พจิารณา และมมีตใิหคณะกรรมาธกิาร

วสิามญัพจิารณาญตัตดิงักลาว ใหแลวเสรจ็ภายในกาํหนด

เวลา ๖๐ วัน 

✽✽✽✽✽



๒๓ การประชุม

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

 ตอมา ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการให                

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม                   

ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 

จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้

 ๑. ครั้งที่  ๑ (สมัยสามัญประจําป ครั้ งที่หนึ่ง )                   

วันศุกร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ๒. ครั้งที่  ๒ (สมัยสามัญประจําป ครั้งที่หนึ่ง )                       

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๓. ครั้งที่  ๓ (สมัยสามัญประจําป ครั้งที่หนึ่ง )                

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔. ครั้งที่  ๔ (สมัยสามัญประจําป ครั้งที่หนึ่ง )              

วันจันทรที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๕. ครั้งที่  ๕ (สมัยสามัญประจําป ครั้งที่หนึ่ง )                                             

วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 กระทูถาม

 กระทูถามเปนหนังสือ 

 ๑. กระทู ถาม เรื่อง นโยบายในการแกปญหา               

ขาวปลอมทีเ่ผยแพรในสงัคมออนไลน ซึง่นายจเดจ็ อนิสวาง  

เป นผู ตั้ งถาม ถามรัฐมนตรีว าการกระทรวงดิจิทัล                  

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เปนเรือ่งทีเ่ลือ่นมาจากการประชมุ

วฒุสิภา ครัง้ที ่๑ (สมยัสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง) วนัจนัทร

ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(นายพุทธิพงษ  ปุณณกันต) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรื่อง การยกเลิกการใชวัตถุอันตราย        

๓ ชนดิ เปนวตัถอุนัตรายชนดิที ่๔ ซึง่นายสมชาย  ชาญณรงคกลุ 

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

 ๑. รับทราบ เรื่อง แจงเหตุขัดของที่ไมอาจบรรจุ

กระทูถามเปนหนงัสอืเขาระเบยีบวาระการประชมุวฒุสิภา

ไดภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๐ 

จํานวน ๑ กระทู 

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง รายงานซึ่งสภาผูแทนราษฎร              

ไดพจิารณารบัทราบแลวในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร 

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้

  ๒.๑ รายงานกิจการประจําปงบดุล บัญชีกําไร

และขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู อาศัย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐

  ๒.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๖๑ มาตรา ๓๓          

แหงพระราชบญัญตักิารบรหิารทนุหมนุเวยีน พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๒.๓ รายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไร

และขาดทุนของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ          

สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 ที่ประชุมรับทราบ



๒๔เอกสารขาวรัฐสภา

เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา                

ครัง้ที ่๓ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒)

 ๓. กระทูถาม เรื่อง การยกเลิกการใชวัตถุอันตราย                        

๓ ชนดิ ซึง่นายอาํพล จนิดาวฒันะ เปนผูตัง้ถาม นายกรฐัมนตรี 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓) 

  โดยกระทู ถามเป นหนังสือตามระเบียบวาระ               

ที่ ๓.๑.๒ และระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เปนกระทูถาม                 

ที่ เกี่ยวเนื่องกัน ประธานของที่ประชุมจึงขอปรึกษา               

ตอทีป่ระชมุเพือ่ขอใหรวมระเบยีบวาระการประชมุทีเ่ปนเรือ่ง

เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อพิจารณาพรอมกัน ซึ่งที่ประชุมไมมี

ความเห็นเปนอยางอื่น โดยกระทูถามเปนหนังสือตาม

ระเบยีบวาระที ่๓.๑.๒ รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) เปน        

ผูตอบกระทูถามดังกลาว และกระทูถามเปนหนังสือตาม

ระเบยีบวาระที ่๓.๑.๓ นายกรฐัมนตรมีอบหมายใหรฐัมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูตอบกระทูถาม

ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบ

หมายใหรัฐมนตีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ) เปนผูตอบกระทูถาม            

ดังกลาว

 กระทูถามดวยวาจา

 ๑. กระทูถาม เรื่อง มติของคณะกรรมการวัตถุ

อันตราย วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งนายคํานูณ         

สิทธิสมาน เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑)

 ๒. กระทูถาม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยทาง

ถนน ซึ่งนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป นผู ตั้งถาม                       

ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบวาระที่ 

๓.๒.๓)

 โดยกระทูถามดวยวาจาตามระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ                     

จึงรุงเรืองกิจ) และระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนพุงษ  เผาจนิดา) ตดิภารกจิ

ไมสามารถมาตอบกระทูถามดงักลาวได และมไิดมหีนงัสอื

ขอเลื่อนการตอบกระทูถาม จึงทําใหกระทูถามดวยวาจา

ทั้ง ๒ กระทู เปนอันตกไป หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้ง

เปนกระทูถามดวยวาจาก็ใหเสนอใหมเพื่อพิจารณาใน

คราวถัดไปตามขอบังคับขอ ๑๖๖ วรรคสอง 

 ๓. กระทูถาม เรื่อง การบริหารจัดการที่ ส.ป.ก.          

ซึง่นายวนัชยั  สอนศริ ิเปนผูตัง้ถาม ถามรฐัมนตรชีวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (รอยเอก ธรรมนสั พรหมเผา) 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒) โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ (ร อยเอก ธรรมนัส พรหมเผา)                 

เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว 

 เรื่องที่พิจารณา
 เรื่องดวน พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ   

 หลังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย (นายจตุ ิ ไกรฤกษ) ชีแ้จงเหตผุล

ความจาํเปนของการตราพระราชกาํหนด คณะกรรมาธกิาร

การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการ และผูดอยโอกาส และคณะกรรมาธิการการ

กฎหมาย การยตุธิรรม และการตาํรวจ ซึง่ไดรบัมอบหมาย

จากประธานวุฒิสภาใหพิจารณาศึกษาพระราชกําหนด        

ดังกลาวเปนการลวงหนา โดยประธานคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพกิาร และผูดอยโอกาส (นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ) และ

กรรมาธกิาร ในคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรม 

และการตํารวจ (ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน                 

ลีวิโรจน) ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาพระราชกําหนด     

ดังกลาว 



๒๕ การประชุม

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติอนุมัติพระราช

กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา

และคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 หลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ คือ            

ขอขยายเวลาการพิจารณารางขอบังคับวาดวยประมวล

จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... 

ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยที่กําหนดเวลาการพิจารณาของ          

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางขอบังคับวาดวย

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ. .... จะครบกาํหนดในวนัองัคารที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (นายพีระศักดิ์  พอจิต) 

จึงขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ                 

วิสามัญฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๐ 

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 สรุปผลการพิจารณาพระราชกําหนด

 อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ คือ

 พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ           

ส งเสริมการพัฒนาและคุ มครองสถาบันครอบครัว               

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

✽✽✽✽✽



   

๒๖เอกสารขาวรัฐสภา

ร อบรั้ ว สภา
ขาวในประเทศ

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ใหการรับรอง เลขาธิการ

กระทรวงองคการแหงพรรคคอมมิวนิสต สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรอง ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน       

สภาผูแทนราษฎร คนทีห่นึง่ และนายศภุชยั โพธิส์ ุรองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ใหการรับรองนายจาง อันหมิน 

เลขาธกิารกระทรวงองคการแหงพรรคคอมมวินสิต สาธารณรฐั

ประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ        

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยรองประธาน           

สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง กลาวตอนรับและมีความยินดี          

เปนอยางยิง่ทีเ่ลขาธกิารกระทรวงองคการแหงพรรคคอมมวินสิต

มาเยี่ยมที่รัฐสภา โดยที่ผานมาไทยและจีนมีความสัมพันธ          

อนัดตีอกนัอยางลกึซึง้ และจะกระชบัความสมัพนัธขึน้ไปอกีในอนาคต 

 ดานเลขาธกิารกระทรวงองคการแหงพรรคคอมมวินสิต กลาวชืน่ชมทีร่ฐัสภา สงเสรมิการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ

อนัดรีะหวางทัง้สองประเทศใหแนนแฟนมากยิง่ขึน้ ในทกุระดบั ทัง้การแลกเปลีย่นเยอืนกนัในระดบัพรรคการเมอืง ระดบัผูนาํ 

รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค ตลอดจนกระชบัความรวมมอืระหวางทัง้สอง

ประเทศ รปูแบบตาง ๆ  เพือ่พฒันาความสมัพนัธอนัดขีองสองประเทศ ในโอกาสนีข้อสงความปรารถนาดไีปยงัประชาชน

คนไทยทกุคน พรอมทัง้ ขอเชญิรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีห่นึง่ ไปเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีในโอกาสตอไป

รองประธานสภาผู แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู แทนราษฎร คนที่สอง ใหการรับรอง 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรอง ชั้น ๔ อาคาร

รัฐสภา เกียกกาย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนที่สอง ใหการรับรอง นายคิมเช พง เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย         

เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับหนาที่ใหม และเพื่อสงเสริมและ

กระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศรองประธานสภาผูแทน



๒๗ รอบรั�วสภา - ขาวใน

   
ราษฎร คนที่หนึ่ง กลาวตอนรับและขอบคุณที่ไดมาเยี่ยมในวันนี้ และยินดีที่ทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ                 

ในรปูแบบของการแลกเปลีย่นเยอืนกนัใหใกลชดิมากยิง่ขึน้ดงัเชนทีเ่คยปฏบิตัมิาและยนิดทีีจ่ะพฒันาความสมัพนัธระดบัรฐัสภา

ใหแนนแฟนยิ่งขึ้นไป   รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง กลาวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ                

เขารับหนาที่ใหม 

 ความสมัพนัธระดบัรฐัสภาของทัง้สองประเทศ ควรจะไดรบัการผลกัดนัใหเกดิขึน้ ขณะนีร้ฐัสภาไทยมกีารจดัตัง้

กลุมมิตรภาพไทย-เกาหลี หากทางรัฐสภาเกาหลีมีการจัดตั้งกลุมมิตรภาพก็จะเปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยน               

การเยือนกันระหวางกลุมมิตรภาพ เพื่อเชื่อมความสัมพันธกันในระดับรัฐสภาใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

 ดานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย กลาวขอบคุณและยินดี        

ทีไ่ดมาพบกบัรองประธานสภาผูแทนราษฎรทัง้สองทานในวนันี ้ทัง้สองประเทศมคีวามสมัพนัธทางการทตูกนัมา ๔๔ ป

แลว และมีการแลกเปลี่ยนเยือนกันมาโดยตลอดในหลายระดับ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหมยินดีที่จะทําหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถทีจ่ะผลกัดนัสมัพนัธไมตรขีองสองประเทศใหพฒันายิง่ ๆ ขึน้ไป โดยจะเริม่จากการแลกเปลีย่นการเยอืนกนั          

ในระดับรัฐสภา

ประธานรัฐสภา รวมพิธีรับมอบเงินบริจาค

 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมิพระเกยีรต ินายชวน หลกีภยั 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รวมพิธี          

รบัมอบเงนิบรจิาคจาก นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ และคณะ วพน. ๗ 

จํานวน ๔๐ ลานบาท ใหแก อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรประธานกรรมการบริหาร และผูอํานวยการ        

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกอสราง

อาคารบรกิารผูปวยนอกดานรงัสวีนิจิฉยัและหองปฏบิตักิาร 

(อาคารชวนชชูาต ิวพน.๗) สาํหรบัใหบรกิารรกัษาพยาบาล

แกประชาชนผู เจ็บปวยและตองการบริการทางดาน

สาธารณสุข เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาส        

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รชักาลที ่๑๐ 

 จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทน

ราษฎร เปนประธานในพิธีเปดหองปฏิบัติการงานการ

พยาบาลผูปวยผาตดัไมคางคนืและสาขาพยาธ ิพรอมเยีย่มชม

ห องปฏิบัติการพร อมทั้ งกล าวแสดงความยินดีกับ                        

ความกาวหนาและพัฒนาการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ

นายชวน หลีกภัย



   

๒๘เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา ใหการตอนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการตอนรับและกลาวใหโอวาทแกคณะนักศึกษาจาก คณะนิติศาสตร                  

คณะรัฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะศิลปะศาสตร คณะแพทยศาสตร และวิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ในโอกาสเขาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน ณ รฐัสภา และเพือ่เสรมิสรางความรูและประสบการณ

นอกหองเรียน รวมทั้ง ไดเห็นถึงบทบาทหนาที่การทํางาน

และความสําคัญของสภาผูแทนราษฎรทั้งยังเปนการสราง      

แรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในการทํางานเพื่อประเทศชาติ

 โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ไดกลาวใหโอวาทแก       

คณะนักศึกษาและไดเลาถึงประสบการณการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประสบการณการทํางานใน

สภาผูแทนราษฎรในชวงแรก ๆ โดยขอใหนักศึกษาทุกคน

บริหารเวลาใหเปนประโยชน ใหเกิดคุณคาที่สุดในวัยนี้ และ

ขอใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะ

กิจกรรมจะชวยใหรูจักทํางานรวมกับผูอื่น เปนการเรียนรู        

การทํางานภาคปฏิบัติในชีวิตจริงดวย แตตองใหความสําคัญ

กบัการเรยีนเปนอนัดบัแรกและกจิกรรมเปนอนัดบัสอง  ทัง้นี้ 

ไดอวยพรใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาและ      

สิง่ทีต่ัง้ใจ โดยนอมนาํพระบรมราโชวาทในสมเดจ็พระกนษิฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ที่พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตอนหนึ่งวา “ความสุจริตเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง

ในการประกอบอาชีพการงานควรที่ทุกคนผู ปรารถนา               

จะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจให

มั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป”

 จากนั้น ประธานรัฐสภา ไดรับมอบชอดอกไมและ

รูปภาพประธานรัฐสภา เมื่อครั้งขึ้นปราศรัยที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จากตัวแทนคณะนักศึกษา เพื่ อแสดง                        

ความขอบคณุและเปนกาํลงัใจในการปฏบิตัหินาทีป่ระธานรฐัสภา 

นายชวน หลีกภัย



๒๙ รอบรั�วสภา - ขาวใน

   
งานเลี้ยงพบปะสังสรรค เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมกับสื่อมวลชนประจํารัฐสภา

 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหองโถง            

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผูแทนราษฎร ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงหศึก สิงหไพร รองประธาน

วุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน                 

สภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง รวมพบปะสงัสรรค เนือ่งในโอกาส      

วันขึ้นปใหมกับสื่อมวลชนประจํารัฐสภา

 นายชวน หลีกภัย ได กล าวอวยพรปใหมแก 

สื่อมวลชนประจํารัฐสภาวา ภารกิจของสภาผูแทนราษฎร                     

ยังคงดําเนินตอไป โดยขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมาธิการ

พิ จารณาร  า งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ  าย                     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สภาผูแทนราษฎร

เปนสถานที่ปรึกษาหารือปญหาของพี่นองประชาชนที่มีอยู

เปนจํานวนมาก ซึ่งในทุกสัปดาหของการประชุมสภาผูแทน

ราษฎร จะมีสมาชิกฯ ขอปรึกษาหารือ สัปดาหละ ๒ วัน                

โดยหารอืครัง้ละ ๓๐ นาท ีเพือ่สะทอนปญหาในพืน้ที ่ซึง่เปน

สวนหนึ่งของภารกิจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง          

ที่ตองแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน แมวา              

ขณะนีส้ถานทีส่าํหรบัประชมุสภาฯ ยงัไมเรยีบรอย แตขออยา

ใหความไมสะดวกเหลานี้เปนอุปสรรคหรือเปนเงื่อนไขใน        

การทํางาน โอกาสนี้ ขออวยพรปใหม ป ๒๕๖๓ ใหสื่อมวลชน           

ไดรบัพรอนัประเสรฐิและขอใหมคีวามสขุ ความเจรญิมสีขุภาพ

พลานามัยที่ดีตลอดไป

  ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

วุฒิสภา กลาวอวยพรโดยขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย       

ทีท่กุคนนบัถอื ดลบนัดาล ใหสือ่มวลชนประจาํรฐัสภา ประสบ

แตความสุขความเจริญในหนาที่การงานมีพละกําลังกาย และกําลังใจที่เขมแข็ง ในการปฏิบัติหนาที่ที่เปนประโยชน          

ตอประเทศชาตแิละสงัคม มสีขุภาพพลานามยัทีด่ ี เพือ่ใหสามารถทาํหนาที ่ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ ขอใหทกุคน

ประสบความสุขความเจริญตลอดปใหมนี้ และตลอดไป

 พลเอก สงิหศกึ สงิหไพร รองประธานวฒุสิภา คนทีห่นึง่ กลาวอวยพรวา ในโอกาสวนัขึน้ปใหม ขอใหสือ่มวลชน

ทกุคน และครอบครวั ประสบแตความสขุความเจรญิ คดิหวงัสิง่ใดขอใหสมปรารถนาทกุประการ และนายศภุชยั โพธิส์ุ                   

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง กลาวอวยพรวา ป ๒๕๖๒ ทีก่าํลงัผานพนไปนี ้กข็อใหละทิง้สิง่ไมดเีพือ่เริม่ตน      

ป ๒๕๖๓ และขอใหสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายปกปองคุมครอง ดลบนัดาลประทานพรใหสือ่มวลชน มสีขุภาพรางกายแขง็แรง

มจีติใจทีเ่ขมแขง็มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณแขง็แรงปฏบิตัภิารกจิเพือ่ประชาชนไดอยางเตม็ที ่ และขอใหมคีวามสขุ โชคดี                  

ตลอดป ๒๕๖๓

นายชวน หลีกภัย



๓๐เอกสารขาวรัฐสภา

   
เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร รับหนังสือจากผูจัดการศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จุดแถลงขาว ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา เกียกกาย  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล 

เลขานกุารประธานสภาผูแทนราษฎร รบัหนงัสอืจาก ผศ. ภญ. ดร. นยิดา เกยีรตยิิง่องัศลุ ีผูจดัการศนูยวชิาการเฝาระวงั

และพัฒนาระบบยา (กพย.) เปนตัวแทนเครือขายวิชาการและภาคประชาสังคมเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติพืชยา 

กัญชา กระทอม ฉบับประชาชน เพื่อประโยชนของผูปวย             

ในชมุชนมสีวนรวมในการจดัการพชืยารวมกบัภาครฐั โดยเสนอ

ใหจัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระทอม ใหเปนหนวยงานของ

รัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย       

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล           

อยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่จัดทํานโยบาย

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชยา 

และผลกระทบที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ

 โดยเลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร กลาววา 

การประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ คาดวาจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใชและแกปญหา 

รวมถงึ การตรวจสอบผลกระทบการใชกญัชา กญัชง กระทอมอยางเปนระบบ ทัง้นี ้คณะทาํงานของประธานสภาผูแทน

ราษฎร ยินดีจะชวยประสานงานอยางเต็มที่ เพื่อผลักดันกฎหมายดังกลาวใหเปนไปตามสิทธิของประชาชน

เลี้ยงอาหารคํ่าแก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ         

คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย พรอมดวย นายนพดล แกวสุพัฒน สมาชิก                 

สภาผูแทนราษฎรและรองประธานกลุมมติรภาพฯ ไทย-อนิเดยี และนายกรูดสิถ 

จันทรศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกกลุมมิตรภาพฯ ไทย-อินเดีย         

เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารคํ่าเพื่อเปนเกียรติแก นางสุจิตรา ดูไร (H.E.                    

Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ใหการรับรอง รองประธานบริษัท คิงซอฟต ออฟฟศ ซอฟตแวร จํากัด 

(มหาชน) สาธารณรัฐประชาชนจีน

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา             

เกียกกาย  นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง                             

ใหการรับรอง นายเดวิด จง รองประธานบริษัท คิงซอฟต ออฟฟศ ซอฟตแวร 

จาํกดั (มหาชน) สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนารัฐสภาไทย และการลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรมจัดการสํานักงาน            

ในประเทศไทย โดยบรษิทัดงักลาวเปนบรษิทัดานเทคโนโลยสีารสนเทศอนัดบั ๑ 

ของสาธารณรฐัประชาชนจนี และไดเขาตลาดหลกัทรพัยทีน่ครเซีย่งไฮ เมือ่ป ๒๕๖๒ ซึง่ไดสงออกผลติภณัฑมาจาํหนาย

ในประเทศไทยหลายชนิด อาทิ โปรแกรมสํานักงาน หุนยนตทําความสะอาดบาน และโทรศัพทเคลื่อนที่



๓๑ รอบรั�วสภา - ขาวใน

      
ประธานรัฐสภาใหการตอนรับ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเขาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานรัฐสภา

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการตอนรับ สิบโท กฤตกร ทองนอก ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช นางสาวสุภากาญจน ชัยฤกษ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและอาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต และนายบรรณสรณ วงศสวัสดิ์ รักษาการนายกองคกรบริหารนักศึกษาภาคปกติและประธานสมาพันธนิสิต 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกลุมภาคใต พรอมดวยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา

    นายชวน หลีกภัย ไดกลาวใหโอวาทแกคณะ

นักศึกษา และไดเลาถึงประสบการณการใชชีวิตและ             

การศึกษาในวัยเด็กที่ได ผ านความยากลําบากเพื่อให

นักศึกษาเกิดความเขาใจวาไมมีใครที่จะผานชวงชีวิตไปได

อยางสบาย และยิ่งลําบากมากเทาไร ยิ่งทําใหเรามีความ

มุมานะมากขึ้นเทานั้น รวมทั้ง ไดเลาถึงจุดเริ่มตนและ

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจน

ประสบการณการทํางานในสมัยดํารงตําแหนงนายก

รัฐมนตรีที่ไดริเริ่มกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพราะ

การศึกษาเปนการสรางทรัพยากรที่สําคัญที่สุดจากนั้น            

ไดรับมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณและรับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมจากคณาจารยและ                  

คณะนักศึกษาโดยประธานรัฐสภาไดมอบของที่ระลึกใหแกคณะดวย

ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีเหนือ ใหการรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย

 วนัที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓  ณ หองรบัรอง ชัน้ ๔ 

อาคารรฐัสภา เกยีกกาย นายชาํนาญ จนัทรเรอืง สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร และประธานกลุมมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทย-เกาหลีเหนือ พรอมดวย คณะกรรมการ

บรหิารกลุมมติรภาพฯ ใหการรบัรองนายคมิ เช พง (H.E. 

Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย          

เพื่อแนะนําคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพฯ และ

เสริมสร างความสัมพันธ ระหวางประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี



๓๒เอกสารขาวรัฐสภา

สมาชิกสภานิติบัญญัติอิสราเอลไฟเขียวยุบสภา เลือกตั้งใหม ผาทางตันการเมือง
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติ

อิสราเอลใหการอนุมัติร างกฎหมายยุบสภาหลังจากที่ไม มี

พรรคการเมืองใดสามารถรวบรวมเสียงขางมากในการจัดตั้ง

รัฐบาล ทามกลางภาวะชะงักงันทางการเมือง แมผานพนการ

เลือกตั้งมาแลวหลายเดือน คาดวาสมาชิกรัฐสภาจะใหการ

อนุมัติรางกฎหมายดังกลาวในการพิจารณาอีก ๓ วาระ หากราง

กฎหมายฉบบันีผ้านการอนมุตั ิ อสิราเอลจะมกีารเลอืกตัง้ครัง้ใหม

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หลังการเลือกตั้งที่สูสีในเดือน

กันยายนที่ผานมา พรรคลิคุดของนายเบนจามิน เนทันยาฮู 

นายกรัฐมนตรี ไมสามารถจับมือกับพรรคบลูแอนดไวทของ            

นายเบนนี แกนท เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได 

รัฐบาลญี่ปุนไฟเขียวมาตรการลดหยอนภาษีธุรกิจเกี่ยวกับ 5G
          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พรรครวมรัฐบาลญี่ปุนไดอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีสําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ซึ่งเปนมาตรการที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสําหรับโครงขายสื่อสารไรสาย

ความเรว็สงูทีใ่ชเทคโนโลย ี5G โดยพรรคเสรปีระชาธปิไตย (แอลดพี)ี ของนายกรฐัมนตรชีนิโซ อาเบะ และพรรคโคไมโตะ 

วางแผนลดหยอนภาษ ี ๑๕ เปอรเซ็นใหกับบริษัทตาง ๆ ที่ลงทุนในโครงขาย 5G อาท ิ การกอสรางสถานีฐาน                     

เพื่อสนับสนุนความพยายามที่จะขยายโครงขายดังกลาว        

ใหเร็วขึ้น ทั้งนี้ การใหบริการโครงขาย 5G  เพื่อการพาณิชย

ในญี่ปุนนั้น จะเริ่มขึ้นในฤดูใบไมผลิตป ๒๕๖๓ รวมทั้ง

รัฐบาลญี่ปุนยังวางแผนที่จะยื่นรางกฎหมายใหรัฐสภาญี่ปุน

พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญที่จะเริ่มขึ้นในเดือน

มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีเปาหมายที่จะสนับสนุนความ

พยายามของบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศที่จะ

รวมธุรกิจกับบริษัทสหรัฐ และยุโรปโดยปราศจากความวิตก

ดานความมั่นคงแหงชาติ

นายเบนจามิน เนทันยาฮู                   

รอบรั้ ว สภา
ขาวตางประเทศ



๓๓ รอบรั�วสภา - ขาวตาง

ผูนําอังกฤษไมยอมให “สกอตแลนด” จัดประชามติแยกตัวจาก UK 
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี         

บอริส จอหนสัน แหงอังกฤษ กลาวกับนางนิโคลา                 

สเตอรเจียน รัฐมนตรีสกอตแลน จะไมสนับสนุนใหมีการ

จัดประชามติแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรเปน        

ครั้งที่สอง โดยนางนิโคลา สเตอรเจียน เรียกรองให

สกอตแลนดไดมีโอกาสจัดลงประชามติอีกครั้งวายัง

ตองการจะอยูรวมกับสหราชอาณาจักรหรือไม หลังจาก

ที่พรรคแหงชาติสกอตแลนด (SNP) ของเธอกวาดที่นั่ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดเกินความคาดหมาย ๔๘        

ที่นั่งจากโควตาทั้งหมด ๕๙ ที่นั่งในรัฐสภาลอนดอน 

อยางไรกต็าม จอหนสนัซึง่นาํพรรคคอนเซอรเวทฟีควาชยั

ในศึกเลือกตั้งที่ผานมาไดพูดกับสเตอรเจียนวาตนจะไมสนับสนุนการลงประชามติแยกตัวรอบใหม หลังจากที่           

ชาวสกอตแลนดไดเลือกที่จะอยูรวมกับสหราชอาณาจักรไปแลวเมื่อป ๒๐๑๔

สภาผูแทนราษฎรสหรัฐเตรียมโหวตขอหาถอดถอน “ทรัมป”
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ

ตุลาการของสภาผู แทนราษฎรสหรัฐไดทําการลงมติ

อนุมัติด วยคะแนน ๒๓ ตอ ๑๗ เสียง สําหรับ            

สองข  อหา ในการชี้ มู ลความผิ ด  เพื่ อถอดถอน

ประธานาธบิดโีดนลัด ทรมัป ออกจากตาํแหนง ขอหาแรก                                                                                                          

ไดแก การที่ประธานาธิบดีทรัมปใชอํานาจในทางมิชอบ

และขอหาที่สอง การขัดขวางกระบวนการสอบสวน       

ของรั ฐสภา เพื่ อถอดถอนเขาออกจากตํ าแหน  ง                  

หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมปไดถูกเปดการไตสวน        

จากกรณีที่เขาโทรศัพทไปกดดันรัฐบาลยูเครนใหเปด              

การสอบสวนนายโจ ไบเดน คูแขงทางการเมืองจาก

พรรคเดโมแครต หลงัจากผานมตดิงักลาวขัน้ตอนตอไป สภาผูแทนราษฏรสหรฐัซึง่พรรคเดโมแครตครองเสยีงขางมาก

จะทําการลงมติอนุมัติสองขอหาดังกลาว และหลังจากอนุมัติแลว กระบวนการไตสวนก็จะถูกสงตอไปยังวุฒิสภา

สหรัฐ โดยอัตโนมัติ เพราะกฎหมายกําหนดไวใหวุฒิสภาสหรัฐตองเปดการพิจารณาเพื่อถอดถอนทรัมปออกจาก

ตําแหนงประธานาธิบดี 

นายโดนัลด ทรัมป               

      นายบอริส จอหนสัน         นางนิโคลา สเตอรเจียน              



๓๔เอกสารขาวรัฐสภา

สิงคโปรใชกฎหมายขาวปลอมเลนงานฝายคาน 

         วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  รัฐบาลสิงคโปรใชกฎหมายขาวปลอมหรือที่เรียกวาพระราชบัญญัติคุมครอง                

การหลอกลวงทางอินเทอรเน็ต (POFMA) ซึ่งมีผลบังคับใชประมาณสองเดือนที่ผานมา แตการใชกฎหมายขาวปลอม

ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ใชเลนงานพรรคการเมือง โดยพรรคประชาธิปตยสิงคโปร (SDP) ซึ่งเปนพรรคฝายคานไดโพสต        

บทความบนเว็บไซตเกี่ยวกับสถานการณในตลาดงานของ

ประเทศวา ในเวลานี้ผูทํางานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการ 

ผูบริหาร และชางเทคนิคในทองถิ่น (รูจักกันในชื่อ PMET) 

กําลังสูญเสียงานของพวกเขา ซึ่งกระทรวงแรงงานตอบโต

วาการจางงานในกลุม PMET เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 

๒๕๕๘ ผลจากการโพสตทําใหรัฐบาลสั่งใหพรรคฝายคาน

ทําการแกไข และยังสั่งการวาทางพรรคตองโพสตขอความ

และบทความโดยระบุเนื้อหาที่ทําใหเขาใจผิดไปจากขอเท็จจริง 

ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศสิงคโปรมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามของขาวปลอมและขาวที่มีขอมูลไมถูกตอง เนื่องจากมีฐานะ

เปนศูนยกลางทางการเงินระดับโลก ประกอบไปดวยประชากรมาจากเชื้อชาติและศาสนาตาง ๆ และยังมีการเขาถึง

อินเทอรเน็ตในวงกวาง

ศาลปากีสถาน ตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชารราฟในขอหากบฏ
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาลคดีพิเศษของ

ปากีสถาน ซึ่งมีองคคณะผูพิพากษา ๓ คน มีคําตัดสินดวย

เสียงสวนใหญคือ ๒ ตอ ๑ เสียง ใหประหารชีวิตอดีต

ประธานาธิบดีเปอรเวซ มูชารราฟ ในขอหากบฏ หลังการ

พิจารณาคดีมาตั้งแตป ๒๕๕๖ ขอหาดังกลาวเกี่ยวของกับ       

การที่อดีตประธานาธิบดีมูชารราฟ สั่งใหงดใชรัฐธรรมนูญ       

ไวชั่วคราวในป ๒๕๕๐ หลังประกาศคําสั่งการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ประธานาธิบดีของเขาใหนานมากขึ้น ทําใหมีการประทวง      

ทั่วประเทศ กอนหนานี้ อดีตประธานาธิบดีมูชารราฟ ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีระหวางป ๒๕๔๔-๒๕๕๑ หลังจาก

ยดึอาํนาจจากรฐับาลนายกรฐัมนตรนีาวาซ ชารฟิ เมือ่ป ๒๕๔๒ จากนัน้ลาออกในป ๒๕๕๑ เนือ่งจากเกรงวาทีป่ระชมุ

รัฐสภาจะลงมติไตสวนถอดถอนออกจากตําแหนง ปจจุบันอดีตประธานาธิบดีมูชารราฟ อาศัยอยูในนครดูไบ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส หลังจากไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อเดินทางไปรักษาอาการปวยเมื่อป ๒๕๕๙ เมื่อชวงตนเดือน

ธันวาคม และไดออกแถลงการณผานคลิปวิดีโอจากเตียงคนไขของโรงพยาบาลในนครดูไบ กลาวถึงคดีนี้วา                       

ไมมีมูลความจริง และมีเหตุจูงใจทางการเมือง

นายเปอรเวซ มูชารราฟ             



๓๕ รอบรั�วสภา - ขาวตาง

ญี่ปุนออกกฎหมายคุมเขมบริษัทไอทียักษใหญ หวังปกปองผูคารายยอย 
         วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลญี่ปุนไดทําการสรุปรางกฎหมายที่สงเสริมความโปรงใสของบริษัทเทคโนโลยี

ขนาดใหญในการทําสัญญาเพื่อรับประกันวาบริษัทไอทีเหลานั้นจะไมใชความไดเปรียบอยางไมเหมาะสมกับผูจัด

จําหนายขนาดเล็กที่ทําธุรกิจในแพล็ตฟอรมของบริษัทเหลานั้น โดยรางกฎหมายดังกลาวเรียกรองใหผูประกอบการ

เว็บไซทและแอปพลิเคชันรานคาช็อปป งออนไลนซึ่งรวมถึง

บริษัทอเมซอนดอทคอม อิงค และบริษัทกูเกิล แอลแอลซีของ

สหรัฐ ใหรายงานกับรัฐบาลญี่ปุนเกี่ยวกับกระบวนการและระบบ

ภายในของบริษัท โดยรัฐบาลมีความวิตกวา บริษัทยักษใหญ

ดานไอทีกําลังใชอํานาจในการผูกขาดตลาดเพื่อเอาเปรียบ

บริษัทขนาดเล็กกวาซึ่งทําธุรกิจบนแพล็ตฟอรมของพวกเขา โดย

บริษัทไอทีรายใหญ มักทําการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาง ๆ และ

ปรับขึ้นคาธรรมเนียมแตเพียงฝายเดียวโดยไมมีการแจงเตือน ทั้งนี้ รางกฎหมายจะถูกสงใหรัฐสภาพิจารณาในปหนา 

โดยรางกฎหมายดังกลาวกําหนดใหบริษัทยักษใหญดานไอทีตองแจงกับผูจัดจําหนายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

สัญญาตาง ๆ เปนการลวงหนา และจัดหากลไกใหกับผูจัดจําหนายในการรองเรียนเรื่องตาง ๆ โดยรัฐบาลญี่ปุน         

จะออกประกาศเตือนและคําสั่ง หากบริษัทเหลานั้นไมปฏิบัติตามขอกําหนด

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรงรัดโครงการยายเมืองหลวงพนจากกรุงจาการตา
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เปดเผยไดสั่งใหคณะรัฐมนตรีเรงรัด

โครงการ ๓๓,๐๐๐ ลานดอลลาร (ราว หนึ่งลานลานบาท) ในการยายเมืองหลวงจากกรุงจาการตาไปยังเกาะบอรเนียว 

เพื่อใหพรอมสําหรับการเปนเมืองหลวงภายในป ๒๐๒๓ กรอบเวลาดังกลาวถือวาเร็วกวาที่รัฐบาลประมาณการไวใน

เบื้องตน ๑ ป และวิโดโด บอกวาเขายังไดออกคําสั่งใหเริ่มกอสรางโครงสรางพื้นฐานในปหนา โดยประธานาธิบดีแถลง

เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วา รัฐบาลมีความตั้งใจยายเมืองหลวงไปยังจังหวัดกาลิมันตัน ทางทิศตะวันออก บนเกาะ

บอรเนียว ในป ๒๐๒๔ เพื่อปลดเปลื้องภาระอันหนักหนวงของกรุงจาการตา เมืองหลวงในปจจุบัน สืบเนื่องจากความ

แออัดของผูคนและปญหามลพิษ ขณะที่ชาวอินโดนีเซีย

บางสวนตื่นเต นต อแผนยายเมืองหลวง แตกลุ ม             

สิ่งแวดลอมบางกลุ มวิพากษวิจารณโครงการนี้ว า           

อาจกระทบตอสิ่งแวดลอม และคนอื่น ๆ พรอมทั้ง

ตัง้คาํถามวาอนิโดนเีซยีจะเอาเงนิจากไหนมาดาํเนนิการ

 ปจจบุนั กรงุจาการตาเปนเมอืงหลวงแหงมลพษิ                 

อันดับ ๔ ของโลก โดยเมืองแหงนี้ตั้งอยูบนเกาะชวา

และมปีระชากร ๑๐ ลานคน อยางไรกต็ามเกาะแหงนี้

กําลังหดตัวเนื่องจากถูกนํ้าใตดินกัดกรอน เชนเดียวกับ

ประสบอุทกภัยซํ้าซากและการจราจรติดขัดอยางหนัก



๓๖เอกสารขาวรัฐสภา

รัฐสภาอังกฤษเห็นชอบขอตกลงเบร็กซิต มุงสูการถอนตัวจากอียู
          วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภาผูแทนราษฏรอังกฤษ (สภาสามัญชน) ลงมติเห็นชอบขอตกลงเบร็กซิตของ       

นายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสัน ซึ่งถือเปนกาวยางแรกที่เปดทางใหผูนํารายนี้ทําตามคําสัญญาระหวางหาเสียงวา         

จะนําพาสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรปในวันที่ 

๓๑ มกราคม หลงัควาชยัชนะในศกึเลอืกตัง้อยางถลมทลาย

โดยสภาสามัญชนลงมติดวยคะแนน ๓๕๘ ตอ ๒๓๔ 

เสียงในการโหวตวาระ ๒ ของรางกฎหมายดังกลาว 

ตอกยํ้าวาเสียงขางมากในรัฐสภาของจอหนสัน นาจะชวย

รับประกันการรับรองขอตกลงถอนตัวเปนไปอยางราบรื่น 

ขณะที่การบังคับใชข อตกลงเบร็กซิตจะเปนการปรับ

เปลี่ยนทางนโยบายครั้งใหญที่สุดของสหราชอาณาจักร     

ในรอบกวา ๔๐ ป ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยขอตกลงการถอน

อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Withdrawal Agreement Bill) จะตองไดรับการรับรองจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร         

กอนสงตอไปยังวุฒิสภา (สภาขุนนาง) และขอพระบรมราชานุญาต (royal assent) เพื่อตราเปนพระราชบัญญัติ              

โดยจอหนสันไดเพิ่มบทบัญญัติหนึ่งเขาไปในรางกฎหมายเบร็กซิต ระบุหามการขยายชวงเวลาเปลี่ยนผานของอังกฤษ

เกินกวาเดือนธันวาคม ๒๐๒๐ หลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากอียูอยางเปนทางการในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๐๒๐                   

มิเชนนั้นจะถือวาผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลขอเอกสิทธิ์คุมครองจากรัฐสภา
 วันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน 

เนทันยาฮู ของอิสราเอลรองขอเอกสิทธิ์คุมครองจากรัฐสภา 

เพื่อไมใหถูกดําเนินคดีทุจริต ซึ่งจะทําใหสามารถเลื่อน

กระบวนการทางศาลไปไดอกีหลายเดอืน หลงัจากการเลอืกตัง้

ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายกรัฐมนตรี ระบุ

ในคํารองวา การขอเอกสิทธิ์คุ มครองก็เพื่อใหสามารถ

ทํางานไดอยางตอเนื่องเพื่ออนาคตของอิสราเอล

 นายโอเฟอร โกลาน โฆษกของนายกรัฐมนตรี         

เปดเผยวา ไดสงคําขอตอประธานสภาคเนสเซ็ท หรือรัฐสภา

อิสราเอลแลว และรอการบรรจุเปนวาระเขาสูการประชุมสภา 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ อัยการตั้งขอกลาวหานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูวา รับเงินสินบน ฉอโกงและ          

การละเมิดความไววางใจในคดีทุจริต ๓ คดี แตนายกรัฐมนตรีปฏิเสธขอกลาวหา

      ดานนายเบนนี กานซ ผู นําพรรคนํ้าเงิน-ขาว ซึ่งเปนคู แขงคนสําคัญของนายกรัฐมนตรีกลาววา                   

การขอเอกสิทธิ์คุมครองแสดงใหเห็นวา นายกรัฐมนตรีรูตัววากระทําความผิด และพรรคนํ้าเงิน-ขาวจะทําทุกทาง        

เพื่อขัดขวาง เพราะในอิสราเอลไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย

นายเบนจามิน เนทันยาฮู           



๓๗ รอบรั�วสภา - ขาวตาง

สภาอิรักลงมติขับไลกองทัพสหรัฐ
          วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ สมาชิกรัฐสภาอิรักลงมติเปนเอกฉันท ผานรางกฎหมายขับไลกองทัพสหรัฐออกจาก

ประเทศ หลังเหตุการณสังหารนายพลคนสําคัญของอิหรานในกรุงแบกแดด บรรดาสมาชิกรัฐสภาอิรักทั้ง ๑๗๐ เสียง

ลงมติเปนเอกฉันทในการประชุมวิสามัญเห็นชอบรางกฎหมายที่กําหนดใหรัฐบาลสหรัฐถอนกองทัพของตนออกจาก

อิรัก โดยอางรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๙ และ ๑๐๙ และเปนความรับผิดชอบของสมาชิกสภาในฐานะผูแทน เพื่อปกปอง

ความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ ทั้งนี้ รางกฎหมาย

ดังกลาวประกอบดวยขอกําหนด ๔ ขอ ขอแรก รัฐบาล

กลางในกรุงแบกแดดตองยกเลิกคําขอรวมเปนพันธมิตร

ทางทหารที่นําโดยสหรัฐ ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อตอสูกลุม

กอการรายรัฐอิสลาม (ไอเอส) ภาคพื้นดิน โดยปจจุบัน

ปฏิบัติการทางทหารดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวหลังสามารถ

กําราบกลุมไอเอสได รัฐบาลจึงควรเลิกอนุญาตใหกอง

กาํลงัตางชาตปิระจาํการในประเทศและปองกนัไมใหตางชาติ

ใช น านฟาของอิรักอีกต อไป ข อสอง รัฐบาลและ                    

ผูบญัชาการกองทพัตองประกาศจาํนวนครฝูกชาวตางชาตทิีต่องการ รวมถงึสถานทีฝ่ก หนาทีค่วามรบัผดิชอบของครฝูก 

และระยะเวลาของสัญญาจางใหชัดเจน ขอสาม รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ตองยื่น

รองเรียนตอสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) วาสหรัฐละเมิดอธิปไตย

และความมั่นคงของอิรัก ขอสุดทาย  แผนการนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ปจจุบัน สหรัฐ

มีทหารประจําการตามฐานทัพตาง ๆ ทั่วอิรักอยูราว ๕,๒๐๐ นาย หลังจากรัฐบาลอิรักเชิญใหมาชวยสนับสนุน           

กองกําลังทองถิ่นเพื่อสูรบกับกลุมไอเอสเมื่อป  ๒๕๕๗

นายกฯ ฟนแลนดปรับเวลางานเพิ่มเวลาใชชีวิตใหครอบครัว
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีซานนา 

มาริน ผูนําฟนแลนด วัย ๓๔ ป เสนอนโยบายปรับเวลา

ทํางานของบุคลากรภายในประเทศ จากเดิมทํางานวันละ 

๘ ชั่วโมง และทํา ๕ วันตอสัปดาห เปนวันละ ๖ ชั่วโมง ๔ 

วันตอสัปดาห เพื่อใหประชาชนไดใชเวลาอยูกับครอบครัว

มากขึ้น โดยใหเหตุผลวาการทํางานแตพอดีจะชวยกระตุน

ทักษะและความคิดสร างสรรค ของทรัพยากรบุคคล           

ไดดีกวา ซึ่งประเทศเพื่อนบานอยางสวีเดนก็ใชนโยบาย    

ลดเวลาทํางานเหลือวันละ ๖ ชั่วโมงเมื่อป ๒๕๕๘ และ         

ผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงพบวา ประชากรวัย

ทํางานมีความสุข มีความคิดสรางสรรค และมีฐานะที่ดีขึ้น 

และระบุวาหลายฝายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบาย

ดังกลาว

นางซานนา มาริน         



๓๘เอกสารขาวรัฐสภา

สภาอิหรานขึ้นบัญชีกองทัพสหรัฐ-เพนตากอน ผูกอการราย
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐสภาอิหรานมีมติเห็นชอบกฎหมายที่ขึ้นบัญชีกองทัพสหรัฐเปน "ผูกอการราย" 

เพื่อตอบโตที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการปลิดชีพนายพลกัสซิม โซไลมานี ภายใตกฎหมายใหมกําหนดวา กองกําลังสหรัฐ

ทุกหนวย เจาหนาที่ทุกคนของกระทรวงกลาโหม 

องคกรที่เกี่ยวของ สายลับ และผูบัญชาการ รวมทั้ง         

ผูที่ออกคําสั่งปลิดชีพนายพลกัสซิม สุไลมานี อดีต           

ผูบัญชาการกองกําลังคุดสของอิหราน เปนผูกอการ

ราย การใหความชวยเหลือใด ๆ แกกองกําลังเหลานี้

ทั้งในแงการทหาร ขาวกรอง การเงิน เทคนิค หรือ

กําลังบํารุง จะถือว าเป นการให ความร วมมือ              

การกอการราย นอกจากนี้สภายังลงมติจัดสรร          

งบประมาณเพิ่มเติม ๒๐๐ ลานยูโรหรือกวา ๖,๖๐๐ 

ลานบาท แกกองกําลังคุดส ที่เปนหนวยปฏิบัตการ        

ในตางแดนของกองกําลังพิทักษการปฏิวัติอิหราน กฎหมายใหมนี้เปนฉบับแกไขจากกฎหมายที่อนุมัติเมื่อเดือน

เมษายนปที่แลว ที่ประกาศวาสหรัฐเปนรัฐที่สนับสนุนการกอการราย และกองกําลังทหารสหรัฐในตะวันออกกลาง

เปน "กลุมกอการราย"

 

สภาผูแทนฯ สหรัฐโหวตผานญัตติจํากัดอํานาจ “ทรัมป” ในการใชปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหราน   

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สภาผูแทนราษฎรสหรัฐไดผานญัตติวาดวยการจํากัดอํานาจของประธานาธิบดี

โดนัลด ทรัมป ในการใชปฏิบัติการทางทหารกับอิหราน การผานญัตติดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากสมาชิกพรรคเดโมแครต

ไดแสดงความไมพอใจตอการทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด ทรมัป ไมไดแจงตอรฐัสภา และไมไดขออนมุตักิอนทีจ่ะใชปฏบิตักิาร

ทางทหารโจมตีทาอากาศยานนานาชาติกรุงแบกแดดของอิรัก โดยปฏิบัติการในครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อปลิดชีพ            

นายพลกัสซิม โซไลมานี ผูบัญชาการกองกําลังกุดสของอิหราน

          



๓๙ แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายมานะ โลหะวณิชย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคุมครองผูบริโภค 

สภาผูแทนราษฎร แถลงขาวถึง กรณีที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน) เตรียมเก็บคาผานทางเพิ่มขึ้นจาก

อัตราเดิม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ วา กมธ. รูสึกเปนหวงและกังวลเปนอยางยิ่งตอการประกาศขึ้นคาผานทาง

ดังกลาว โดยไดรับการรองเรียนจากประชาชนผูใชทางยกระดับดอนเมือง โทลเวย เปนจํานวนมาก ทาง กมธ.จึงได

ประสานและเชิญผูเกี่ยวของมาทําการปรึกษาหารือชี้แจงแสดงเหตุผลตลอดจนการหาทางออกรวมกัน ภายหลัง                 

การหารือ กมธ. มีมติไมเห็นชอบกับการประกาศขึ้นคาผานทางของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณปจจุบันบริษัท

ไดเข าสู จุดคุ มทุนและมีกําไรมากขึ้น ดังนั้น          

เพื่อลดความเสียหายจากภาครัฐ ลดภาระความ

เดอืดรอนของผูบรโิภค และปองกนัความเสยีหาย

ตอระบบเศรษฐกจิในระยะยาว รฐับาลตองระงบั

ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยไมใหมีการ

ปรับขึ้นราคาคาผานทางตามที่กําหนดไวใน

บันทึกข อตกลงแก ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

สัมปทาน ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เนื่องจากเปนการ

กระทาํทีไ่มชอบดวยกฎหมาย โดยกรมทางหลวง

ควรแจงยกเลิกสัญญาสัมปทานดังกลาวกับบริษัท โดยพิจารณาจากขอสัญญาที่ยังมีผลบังคับใช หรือหากจะใหบริษัท

ดําเนินการตอไปตองมีการแกไขบันทึกขอตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงดังกลาวใหเปนไป                  

ตามกฎหมาย เพื่อความเปนธรรมแกประชาชนผูบริโภคโดยรักษาผลประโยชนของรัฐและใหความเปนธรรมกับบริษัท

ตามสมควร พรอมนําคําพิพากษาของศาลปกครองกลางและพิจารณาดวย 

áÇ´Ç§¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ 



๔๐เอกสารขาวรัฐสภา

คณะกรรมาธกิารกจิการเดก็ เยาวชน สตร ีผูสงูอาย ุผูพกิาร กลุมชาตพินัธุ และผูมคีวามหลากหลายทางเพศ        
สภาผูแทนราษฎร 
 วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒   นางมกุดา พงษสมบตั ิประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) กจิการเดก็ เยาวชน สตรี

ผูสงูอาย ุผูพกิาร กลุมชาตพินัธุ และผูมคีวามหลากหลายทางเพศ สภาผูแทนราษฎร กลาวขอโทษประชาชนกรณทีีป่ลอย

ใหชายสองคนจูบปากกันภายหลังการแถลงขาวยื่นหนังสือ

เกีย่วกบัขอเสนอของภาคประชาสงัคม เรือ่งการแกไขเพิม่เตมิ

กฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อการคุ มครองการสมรส            

ในครอบครวัเพศหลากหลาย ซึง่ตนไดนาํเรยีนเรือ่งดงักลาว

ต อประธานสภาผู  แทนราษฎรแล  ว  และในฐานะ

ประธาน กมธ. ขอนอมรับผิดที่ไมรอบคอบ ไมตรวจสอบ        

ไมสอบถาม เพราะไมคาดคดิวาจะเกดิเหตกุารณนีข้ึน้ในสภา

อันทรงเกียรติแหงนี้  

ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร
  วนัที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นายพธิา ลิม้เจรญิรตัน             

ประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) การทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาติ        

และสิ่ งแวดล อม สภาผู แทนราษฎร รับหนังสือจาก                        

นายมนตร ีจนัทวงศ ตวัแทนเครอืขายประชาชนไทย ๘ จงัหวดั            

ลุ มนํ้าโขง และคณะทํางานติดตามความรับผิดชอบการ

ลงทนุขามพรมแดน ขอให กมธ. ตรวจสอบผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าโขงในปนี้ รวมถึง

ศึกษามาตรการแกไขปญหาตางๆ ทั้งในระดับประเทศและ

ระหวางประเทศควบคูกันไป 

 ดาน นายพธิา กลาวภายหลงัรบัเรือ่งรองเรยีนวา กมธ. จะศกึษาอยางละเอยีดรอบคอบเพือ่นาํไปสูการบรหิาร

จัดการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ พรอมจะลงพื้นที่ติดตามปญหา รับฟงขอเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่          

เพื่อนําเสนอมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไปยังรัฐบาล 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผูแทนราษฎร 
   วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจติภสัร ตัน๊ กฤดากร

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม                  

สภาผูแทนราษฎร แถลงขาวถึงกรณีที่ กมธ. การสวัสดิการ

สังคม ไดนําขอมูลจากการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําป ๒๕๖๓  ในรายละเอียดงบประมาณของโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในสังกัดสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ มาเปรียบเทียบกับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน          

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวง

ศกึษาธกิาร ทาํใหพบวา เกดิปญหาความเหลือ่มลํา้ระหวาง



๔๑ แวดวงกรรมาธิการ

โรงเรยีนในลกัษณะเดยีวแตแตกตางกนัทีต่นสงักดั ซึง่โรงเรยีน ตชด. มคีาใชจายตอหวัปละ ๔,๗๕๖ บาท สวนโรงเรยีน

สงักดั สพฐ มคีาใชจายตอหวัปละ ๕,๕๓๕ บาทตอหวั สงผลกระทบใหเดก็นกัเรยีนของโรงเรยีน ตชด. ไมไดรบัการดแูล

อยางเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ไมเทาเทียมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. หรือสังกัดอื่น โดยในเบื้องตน กมธ. ไดเชิญ                  

ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ               

รวมหารือ พรอมใหขอมูลเพื่อหาแนวทางจัดหางบประมาณเพิ่มเติม

 สวนการบรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาเฉพาะหนา นางสาวจิตภัสร กลาววา ตน พรอมดวย                 

นายชยัชนะ เดชเดโช สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จงัหวดันครศรธีรรมราช พรรคประชาธปิตย และคณะ จะลงพืน้ที่

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปญหาดังกลาว ที่ศูนยการเรียนรู ตชด. บานเขาวัง อ. รอนพิบูลย และศูนยการเรียนรู ตชด. 

บานหลางอายหนี อ. ชอวด จ. นครศรีธรรมราช พรอมนําอุปกรณการเรียน อุปกรณการกีฬา และทุนการศึกษา

จํานวน ๔๐ ทุน ไปมอบใหแกนักเรียน เพื่อสรางขวัญกําลัง ในวันเสาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายปกรณ มุงเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข                   

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบดานสาธารณสุขที่เกิดจากการใชสารเคมี                

ในการเกษตรโดยเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมหารือ อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการ            

กระทรวงสาธารณสขุ นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ  รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายภานวุตัน ตรยีางกรูศร ี

กรรมการวัตถุอันตราย และนักวิชาการที่เกี่ยวของ ณ หองประชุม ๔๐๔  อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายอนุทิน กลาววา 

ขอบคณุทกุฝายทีใ่หความสนใจเรือ่งผลกระทบตอการใช

สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายและมีผลกระทบตอ

สขุภาพของประชาชนสิง่แวดลอม และระบบนเิวศ หวงโซ

อาหารของมนษุย พชืผกั ปศสุตัว ทัง้ทางตรงและทางออม 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีจุดยืนที่ชัดเจนตอเจตนารมณ

คดัคานการใชสารเคมทีางการเกษตรทกุชนดิทีส่งผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชนที่กอใหเกิดอาการเจ็บปวย           

ทั้งแบบเฉียบพลัน และสะสมในรางกาย โดยที่ผานมา       

มผีูเสยีชวีติดวยโรคมะเรง็จากการใชสารเคมทีางการเกษตรเปนจาํนวนมาก สาํหรบัการแบนสารเคมทีัง้ ๓ ชนดิ ประกอบดวย 

พาราควอต คลอรไพรฟิอส และไกลโฟเซต เปนเรือ่งทีม่คีวามพยายามดาํเนนิการตอเนือ่งมาหลายปแลวแตยงัไมประสบ

ความสําเร็จ

 นายภานุวัตน กลาววา ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้นมีมติแบน

สารเคมดีงักลาว และตองเสนอผลการลงมตใิหกบักระทรวงเกษตรฯ รบัทราบ จากนัน้กระทรวงเกษตรฯ ตองรางประกาศ

พรอมมาตรการควบคมุออกมากอน และกระทรวงอตุสาหกรรมกจ็ะออกประกาศในการกาํหนดวาจะแบนสารเคมชีนดิใด

รวมทั้งตองพิจารณาแนวทางลดผลกระทบจากประกาศดังกลาวทั้งผูนําเขา ผูใชผูบริโภค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

สวนการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน นั้น คณะกรรมการฯ เห็นวาหากออกประกาศให

แบนสารเคมีทั้ง ๓ ชนิด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางเนื่องจากกอนหนานี้ผูนําเขาสาร

ทัง้ ๓ ชนดิมาโดยถกูกฎหมาย หากมกีารแบน ภาครฐัตองหาวธิกีารรบัซือ้คนืหรอืนาํไปทาํลายทิง้ ซึง่การลงมตทิัง้ ๒ ครัง้

จาํเปนตองพจิารณาอยางรอบดาน ดวยปญหาดงักลาวจงึตองเลือ่นการแบนออกไปอกี ๖ เดอืน เปนวนัที ่ ๑ มถินุายน 

๒๕๖๓ 



๔๒เอกสารขาวรัฐสภา

คณะกรรรมาธิการการแรงงาน  สภาผูแทนราษฎร
 วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒  นายสเุทพ  อูอน ประธานคณะกรรรมาธกิาร (กมธ.) การแรงงาน สภาผูแทนราษฎร 

รับหนังสือจาก นายสัพพัญู นามไธสง ตัวแทนกลุมสหภาพแรงงานออมนอย– ออมใหญ กรณี บริษัท พงศพาราโค

ดันรับเบอร จํากัด ประกาศปดกิจการ และเลิกจาง

พนักงานกวา ๑,๐๐๐ คน แมวาจะมีการจายคาชดเชย

ตามกฎหมายก็ตามแตทางบริษัทไดดําเนินการจัดตั้ง

บริษัทใหมพรอมทั้งรับพนักงานระดับผูบริหารเขากับ

บรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหมโดยไมนบัอายงุานใหมเปนการปรบัลด

พนกังานทีม่คีาจางสงูเกนิตาํแหนง จงึขอให กมธ. นาํเรือ่ง

ดังกลาวไปพิจารณาชวยเหลือตามที่รัฐบาลรับรอง

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่ง         

เจตนาคุมครองลกูจางทีอ่ยูภายในประเทศไทยใหมเีสรภีาพ

ในการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานและยอมรับสิทธิในการเขารวมเจรจาตอรองเพื่อลดปญหาการละเมิดสิทธิและ

สวสัดกิารทีค่วรไดรบัอยางเปนธรรมเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองครอบครวัลกูจาง และสงัคมอกีทัง้ยงัเปนการสรางความเชือ่มัน่

ใหกบัตางชาตวิาประเทศไทยมกีารคุมครองดแูลแรงงานอยางเทาเทยีม ดานนายสเุทพ กลาววา กมธ. จะรบัเรือ่งรองเรยีน

ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตอไป 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุมนํ้าทั้งระบบ สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจาตุรงค เพ็งนรพัฒน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการลุมนํ้าทั้งระบบ สภาผูแทนราษฎร แถลงขาวผลการประชุม กมธ. วา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ใหเปลี่ยนชื่อคณะอนุ กมธ. พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมลุมปาสัก ใน กมธ. วิสามัญฯ เปน                        

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมลุมนํ้าเจาพระยาปาสัก เพื่อใหการพิจารณามีความ

ครอบคลุม รอบดาน และไดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้           

ที่ประชุม ไดรับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน

ของคณะอนุ กมธ. แตละคณะ โดยคณะอนุ กมธ. พิจารณา

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ มลุ มนํ้าเจาพระยา 

รายงานวา ภายหลังเชิญ อนุ กมธ. ซึ่งมาจากสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากร

นํ้า ใหขอมูล ทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการนํ้า         

ในปจจุบันวา ตองเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า ๒๐ ป สวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า        

ในกลุมลุมนํ้าเจาพระยาใหญ ทาง อนุ กมธ. ที่มาจากสวนราชการ ไดนําเสนอโครงการที่มีการดําเนินการศึกษาอยู             

หรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกลุมลุมนํ้าเจาพระยาใหญ 

 สวนคณะอน ุกมธ. พจิารณาศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการกลุมลุมนํา้ภาคตะวนัตก ไดมกีาํหนดการเดนิทาง

ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุมนํ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ณ เขื่อนเพชรบุรี เขื่อนแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  



๔๓ แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธกิารกจิการศาล องคกรอสิระ องคกรอยัการ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน และกองทนุ  สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจิรายุ หวงทรัพย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องคกรอิสระ 

องคกรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน

สภาผูแทนราษฎร กลาวถึงการประชุม กมธ. วา ไดเชิญ

นายจรงุวทิย  ภมุมา เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(กกต.) มาชี้แจงถึงวิธีการเลือกตั้งดวยระบบลงคะแนน

แบบอเิลก็ทรอนกิสโดยเฉพาะความนาเชือ่ถอื ความคุมคา

ตองบประมาณในการจัดซื้อ ปญหาที่พบและแนวทาง

การพฒันาการใชสทิธิเ์ลอืกตัง้ของประชาชน พรอมกนันี้ 

ไดเชิญตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เขาแลกเปลี่ยน        

ความคิดเห็นดวย 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
 วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม              

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม สภาผูแทน

ราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย เปนประธาน กมธ.           

ได พิจารณามาตรการอํานวยความสะดวกและ                

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในชวง

เทศกาลปใหมโดยเชญิผูแทนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกรมการขนสง

ทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย และการทา

อากาศยาน เขารวมประชุม ภายหลัง กมธ. พิจารณา

แลวเห็นวา ขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนิน        

ตามแผนอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัรองรบั

การเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลปใหมนี้อยางเขมขนตั้งแตวันนี้ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว อาทิ            

การบริการรถโดยสารเพียงพอไมตกคาง เกาะติดสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง พนักงานประจํารถปริมาณแอลกอฮอล

ตองเปนศูนย บังคับใชกฎหมายอยางเขมขนจริงจังทั้งคนขับและผูประกอบการ  ตรวจเขมรถโดยสารทุกคัน ทุกเสนทาง

ทุกสถานีทั่วประเทศ การตั้งดานตรวจตามจุดสําคัญ โดยบูรณาการรวมกับตํารวจ เพื่อความปลอดภัยและปลอดสาร      

เสพติด 



๔๔เอกสารขาวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแทนราษฎร ที่มีนายนพคุณ 

รัฐไผท เปนประธาน กมธ. ไดพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร                   

ทางการศึกษา โดย กมธ. ไดเชิญผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุม อาทิ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา (สาํนกังาน ก.ค.ศ.) และสาํนกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายหลัง กมธ.รับฟง

ขอมูลไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา สพฐ. ควรดําเนินการ         

จดัสอบแขงขนั เพือ่บรรจแุละแตงตัง้ขาราชการครใูนทกุปและควรดาํเนนิการกอนสิน้รอบปงบประมาณในเดอืนกนัยายน 

เพื่อบรรจุทดแทนขาราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการตอเนื่องในเดือนตุลาคมของรอบปงบประมาณใหม และ                

ควรจัดทําฐานขอมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการ และการทดแทนอัตราดังกลาวเปนขอมูลสถิติลวงหนาอยางนอย ๕ ป 

ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนโยบายยุบ ควบรวม หากโรงเรียนใดที่สามารถดําเนินการยุบรวมไดก็สามารถดําเนินการ

ได โดยจัดทําการพัฒนาโรงเรียนที่รับการยุบรวมใหเปนโรงเรียนคุณภาพและเปนตนแบบของการศึกษารวมทั้ง                         

เปนที่ยอมรับของผูปกครองนักเรียน สวนโรงเรียนที่ไมสามารถยุบรวมไดเนื่องจากบริบทในประการสําคัญ ไมวาจะมี

จํานวนนักเรียนตํ่ากวา ๑๒๐ คน หรือเปนจํานวนเทาใด ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดสรรตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษาและขาราชการครูทดแทนตําแหนงอัตราเกษียณอายุราชการใหแกโรงเรียนเหลานั้น

 ทั้งนี้ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาทบทวนแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรจุครู

แทนอัตราครูที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตํ่ากวา ๑๒๐ คน และ สพฐ.ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสงใหแก 

กมธ. ภายในวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๓  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี 

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผูแทน

ราษฎร เปดเผยถึงผลการประชุม กมธ. เกี่ยวกับแนวคิดการ              

จัดสวัสดิการรถพยาบาลรับ - สง ผูพิการทางการเคลื่อนไหวและ     

ผูปวยติดเตียงวา ปจจุบันประเภทรถรับสง ผูพิการและผูสูงอายุ     

ยงัไมมกีาํหนดแบบทีแ่นนอน ซึง่คงตองมกีารกาํหนดประเภทและ

แบบที่แนนอน เพื่อขอยกเวนภาษีสรรพสามิต นางสาวรังสิมา 

กลาววา ปจจุบันมีการบริการของบริษัทกรุงเทพธนาคม ซึ่งเปนวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ในการจัดรถขนสง         

สําหรับผูพิการวิลแชร โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งผูขอรับบริการจะตองโทรศัพทหรือเขาระบบแอพพลิเคชัน เพื่อจองคิว         

ใชบริการ ซึ่งกรุงเทพมหานครไมคิดคาใชจายสําหรับการบริการนี้ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Asia Cab ซึ่งเปนบริษัท               

ใหบรกิารรถแทก็ซีส่าํหรบัผูพกิาร โดยคาดวาจะสามารถเริม่ใหบรกิารภายในเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ นี ้อยางไรกต็าม กมธ. 

จะไดติดตามการดําเนินการแกไขระเบียบ กฎหมาย และเรื่องอื่น ๆ เพื่อใหการบริการดังกลาวสามารถใหบริการ               

แกประชาชนอยางเปนรูปธรรมตอไป  



๔๕ กฎหมายควรรู

กฎหมายควรรู

 เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้ คือ โดยที่ไดเกิดพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ 

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย          

เพือ่เปนการบรรเทาภาระภาษใีหแกผูมเีงนิไดซึง่ไดรบัความเสยีหายจากพายโุซนรอนและ

มรสมุดงักลาว สมควรกาํหนดใหเงนิไดพงึประเมนิเทาทีผู่มเีงนิไดซึง่ไดรบัความเสยีหาย

จากพายุโซนรอนและมรสุมดังกลาวไดจายในระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ถงึวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนทีเ่ปนอาคารหรอืทรพัยสนิ

ที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคาร หรือหองชุด       

ในอาคารชุด หรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งกับหองชุดในอาคารชุด หรือรถ       

หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่เสียหายจากพายุโซนรอนและ

มรสุม เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและจํานวนที่กําหนด จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง โดยมี

เนื้อหาดังนี้ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร



๔๖เอกสารขาวรัฐสภา

 ขอ ๑ กาํหนดใหเงนิไดเทาทีผู่มเีงนิไดไดจายเปนคาซอมแซมหรอืคาวสัดหุรอือปุกรณในการซอมแซมอาคาร

หรอืทรพัยสนิทีป่ระกอบตดิตัง้กบัตวัอาคารหรอืในทีด่นิอนัเปนทีต่ัง้ของอาคารหรอืในการซอมแซม หองชดุในอาคารชดุ

หรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งกับหองชุดในอาคารชุดและจายระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามจํานวนที่จายจริงแตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินหนึ่งแสนบาท เปนเงินไดพึงประเมิน                

ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้    

  (๑) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิหรือ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต และอยูในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให           

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

  (๒) ผูมเีงนิไดตองเปนเจาของกรรมสทิธิ ์ผูเชา หรอืผูใชประโยชนจากทรพัยสนินัน้ เพือ่เปนทีอ่ยูอาศยั 

ใชประกอบกิจการ หรือใชประโยชนอื่น 

                   (๓)  ในกรณทีีผู่มเีงนิไดไดจายคาซอมแซม

หรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสิน

มากกวาหนึง่แหง ใหรวมคาํนวณคาซอมแซมหรอืคาวสัดุ

หรอือปุกรณในการซอมแซมทรพัยสนิทกุแหง เขาดวยกนั 

การไดรบัยกเวนภาษตีามขอ ๑ ใหเปนไปตามวธิกีารและ

เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

  ขอ ๒ กําหนดใหเงินไดเทาที่ผูมีเงินไดได

จายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการ

ซอมแซมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรอืกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก หรอือปุกรณหรอืสิง่อาํนวยความสะดวก

ในรถ และจายระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามจํานวนที่จายจริง

แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินสามหมื่นบาท เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

          (๑)  รถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถนั้นไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอน                  

โพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในขณะที่รถดังกลาวอยูในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปน      

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน         



๔๗ กฎหมายควรรู

      (๒) ผูมีเงินไดตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูเชาซื้อรถนั้น

                (๓) ในกรณทีีผู่มเีงนิไดไดจายคาซอมแซมหรอืคาวสัดหุรอือปุกรณในการซอมแซมรถหรอือปุกรณหรอื

สิ่งอํานวยความสะดวกในรถมากกวาหนึ่งคัน ใหรวมคํานวณคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ        

ทุกคันเขาดวยกัน การไดรับยกเวนภาษีตามขอ ๒ ใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

 ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอมูล :-  ราชกิจจานุเบกษา “กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย 

 การยกเวนรัษฎากร” สืบคนเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

 DATA/PDF/2562/A/140/T_0001.PDF



๔๘เอกสารขาวรัฐสภา

?

 ¾ÃÐราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี เปนพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช                     

ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าเจาพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ ในเขตที่เคยเปนที่ตั้งของปอมวิไชยเยนทร สรางขึ้นในสมัย

สมเดจ็พระนารายณมหาราช ตาํแหนงของพระราชวงัเดมิเปนจดุสาํคญัทางยทุธศาสตรสามารถสงัเกตการณไดในระยะไกล 

อีกทั้งยังใกลกับเสนทางคมนาคม และเสนทางการเดินทัพที่สําคัญ 

 สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชไดทรงโปรดใหสรางพระราชวงันีข้ึน้ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ ภายหลงัจากทีท่รงกอบกู

เอกราชใหชาติไทย เพื่อใชเปนที่ประทับและวาราชการ เมื่อทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี พรอมกับปรับปรุงปอม

วิไชยเยนทร และเปลี่ยนชื่อใหมเปน ปอมวิไชยประสิทธิ์ เดิมพระราชวังแหงนี้มีอาณาเขตตั้งแตปอมวิไชยประสิทธิ์           

ขึ้นมาจนถึงคลองวัดอรุณราชวราราม (คลองนครบาล) โดยรวมวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดทายตลาด                  

(วัดโมลีโลกยาราม) เขาไปในเขตพระราชวังเดิม ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้น

ครองราชยสมบัติ ไดทรงยายราชธานีมาอยูฝงพระนคร โดยสรางพระบรมมหาราชวังขึ้นเปนที่ประทับ พระราชวัง

กรุงธนบุรี จึงไดชื่อวา “พระราชวังเดิม” ตั้งแตบัดนั้น

ภาพเกาเลาเรื่อง

พระราชวังเดิม



๔๙ ภาพเกาเลาเร�่อง

 พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี ถือเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตร

แหงหนึง่ของชาต ิ เนือ่งจากเปนพระราชวงัเพยีงแหงเดยีวทีส่รางขึน้ในสมยักรงุธนบรุ ี และในชวงเวลาทีผ่านมามพีระบรม

วงศานุวงศที่ไดโปรดเกลาฯ ใหมาประทับที่พระราชวังเดิม ดังนี้

 สมยัรชักาลที ่๑ มพีระบรมวงศานวุงศประทบั ๒ พระองค คอื เจาฟากรมหลวงธเิบศรบดนิทร ประทบัระหวาง 

พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๒๘ และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร (ตอมาคือรัชกาลที่ ๒) ประทับระหวาง 

พ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๕๒ ซึ่งในระหวางนั้นพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายพระองคประสูติ ณ พระราชวังเดิมแหงนี้ 

รวมถึงรัชกาลที่ ๓  รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

 สมัยรัชกาลที่ ๒ มีพระบรมวงศานุวงศประทับ ๒ พระองค คือ สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี ประทับ

ระหวาง พ.ศ. ๒๓๕๔ - ๒๓๖๕ และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎ (ตอมาคือรัชกาลที่ ๔) ประทับระหวาง พ.ศ. 

๒๓๖๖ - ๒๓๖๗

 สมัยรัชกาลที่ ๓ มีพระบรมวงศานุวงศประทับ ๑ พระองค คือ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวง

อิศเรศรังสรรค (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ประทับระหวาง พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔

 สมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระบรมวงศานุวงศประทับ ๑ พระองค คือ สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศา           

ธิราชสนิท ประทับระหวาง พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๓

 สมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระบรมวงศานุวงศประทับ ๑ พระองค คือ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี 

กรมพระจักรพรรดิพงศ

โบราณสถานในพระราชวังเดิม

 ทองพระโรงกรุงธนบุรี

 อาคารทองพระโรงสรางขึ้นในราวป พ.ศ. ๒๓๑๑ พรอมกับการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี อาคารนี้มี         

รูปทรงแบบไทย ประกอบดวยพระที่นั่งสององคเชื่อมตอกัน ไดแก พระที่นั่งองคทิศเหนือ เรียกวา ทองพระโรง หรือ

วินิจฉัย อยูทางทิศเหนือ ใชเปนที่เสด็จออกขุนนาง และประกอบพระราชพิธีที่สําคัญมาแตครั้งกรุงธนบุรี และพระที่นั่ง

องคทศิใต ตัง้อยูทางทศิใตของพระทีน่ัง่องคแรก เรยีกกนัวา พระทีน่ัง่ขวาง เปนสวนพระราชมณเฑยีร อนัเปนทีป่ระทบั

สวนพระองคของพระมหากษตัรยิในปจจบุนั กองทพัเรอืไดใชโถงทองพระโรงภายในพระทีน่ัง่องคทศิเหนอื เปนสถานที่       

จัดงาน และประกอบพิธีสําคัญเปนประจํา สวนพระที่นั่งขวาง ไดใชเปนหองรับรองบุคคลสําคัญ และเปนหองประชุม    

ในบางโอกาส

 ปอมวิไชยประสิทธิ์

 ปอมนี้เดิมชื่อ "ปอมวิไชยเยนทร " หรือ "ปอมบางกอก"       

สรางขึน้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช โดยเจาพระยาวไิชยเยนทร 

กราบบังคมทูลแนะนําใหสรางขึ้นพรอมปอมทางฝงตะวันออกของ

แมนํ้าเจาพระยา เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนา

กรุงธนบุรีเปนราชธานี ไดทรงสรางพระราชวังในบริเวณปอมแหงนี้ 

พรอมกบัปรบัปรงุปอม และพระราชทานนามใหมวา "ปอมวไิชยประสทิธิ"์ 

ปจจุบันปอมวิไชยประสิทธิ์ใชเปนที่ยิงสลุตในพิธีสําคัญตาง ๆ และ         

ติดตั้งเสาธงเพื่อประดับธงราชนาวี และธงผูบัญชาการทหารเรือ



๕๐เอกสารขาวรัฐสภา

 ตําหนักเกงคูหลังเล็ก

 อาคารหลังนี้รูปแบบเปนสถาปตยกรรมแบบจีน แตไดมีการ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงโดยเฉพาะประตูหนาตาง เพื่อใหเขากับสภาพอากาศ 

สันนิษฐานวา สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

และเมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวั ดาํรงพระอสิรยิยศเปน

สมเดจ็พระเจานองยาเธอ กรมขนุอศิเรศรงัสรรค ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดฯ ใหซอมแซมและดัดแปลงในชวง พ.ศ. 

๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ พรอมกับใหสรางพระตําหนักเกงคูหลังใหญในรูปแบบ            

ที่สอดคลองกับอาคารหลังนี้ ปจจุบันอาคารนี้ใชเปนที่จัดแสดงเกี่ยวกับ         

พระราชกรณียกิจทางดานการรบของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

 ตําหนักเกงคูหลังใหญ

 อาคารหลงันีม้รีปูแบบสถาปตยกรรมทีผ่สมผสานระหวางไทยและ

จีน สันนิษฐานวาสรางขึ้นระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลยั และพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั โดยสรางขนานกบัอาคาร

เกงคูหลังเล็กที่อยูทางทิศเหนือ สวนหลังคาของอาคารมีการเขียนสีตกแตง

เปนลวดลายแบบจีน แตกรอบหนาตางมีการจําหลักลายประดับแบบไทย 

ปจจุบันอาคารหลังนี้ใชเปนที่จัดแสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจในดานการทํานุบํารุงบานเมืองในสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช

 ตําหนักเกงสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

 ตาํหนกัหลงันีพ้ระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวั โปรดใหสราง

ขึ้นเมื่อครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมขุน

อิศเรศรังสรรค และประทับที่พระราชวังเดิมในระหวางป พ.ศ. ๒๓๖๗ - 

๒๓๙๔ แตหลังจากที่พระองคทรงไดรับพระราชทานบวรราชาภิเษก                 

ไดทรงยายไปประทบั ณ พระบวรราชวงั อาคารหลงันีจ้งึไดเปนทีป่ระทบัของ

สมเดจ็พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศาธริาชสนทิ ตวัอาคารมรีปูแบบทาง

สถาปตยกรรมเปนแบบตะวันตก หรือเรียกวา "ตึกแบบอเมริกัน" และถือได

วาเปนที่ประทับของพระบรมวงศานุวงคชั้นสูง 

 ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

 ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ศาลเจาตาก) หลังปจจุบันนี้

สรางขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระ

จักรพรรดิพงศ เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิมในระหวางป พ.ศ.๒๔๒๔ - 

๒๔๔๓ ตั้งอยูทางทิศเหนือของอาคารเกงคู ตั้งประชิดกําแพงดานทิศตะวัน

ออกของพระราชวัง ภายในศาลหลังนี้เปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในทาประทับยืนและทรงพระแสงดาบ



๕๑ ภาพเกาเลาเร�่อง

 ศาลศีรษะปลาวาฬ

 ในระหวางการขุดสํารวจครั้งลาสุดไดพบฐานอาคารทรงสี่เหลี่ยม

ผืนผา บริเวณพื้นที่ที่อยูระหวางศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและ

ตาํหนกัเกงคูหลงัเลก็ ซึง่เมือ่พจิารณาจากหลกัฐานทางเอกสารประกอบแลว

สันนิษฐานวา เปนซากของอาคารศาลศีรษะปลาวาฬเดิม ที่สรางขึ้นในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนกอนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา          

เจาอยูหัว และไดพังลงในคืนวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งเปนคืนที่

สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ 

สิน้พระชนม รปูแบบสถาปตยกรรมของอาคารหลงัเดมิตามทีป่รากฏหลกัฐาน

ทางประวัติศาสตร เปนอาคารโถงแบบจีน สวนศาลศีรษะปลาวาฬ หลังปจจุบันทางมูลนิธิอนุรักษโบราณสถาน                     

ในพระราชวงัเดมิไดปรกึษากบักรมศลิปากร และเหน็ชอบใหสรางขึน้ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ บนฐานของศาลหลงัเดมิทีไ่ดขดุพบ

เพื่อใชเปนที่จัดแสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬ (ที่ไดพบอยูใตถุนศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในคราวสํารวจพื้นที่      

ทางโบราณคดีในชวงการบูรณะครั้งลาสุด) รูปแบบของอาคารหลังปจจุบัน ไดประยุกตใหเหมาะสมกับอาคารโบราณ

สถานโดยรอบ โดยยังคงรูปแบบเปนเกงจีน

 เรือนเขียว

 อาคารเรอืนเขยีว คอือาคารโรงพยาบาลเดมิ เปนอาคารไมชัน้เดยีว

ยกพื้นสูงจํานวน ๒ หลัง ตั้งอยูบริเวณ "เขาดิน" ซึ่งเปนเนินดินตรงมุมทิศ

ตะวนัออกเฉยีงใตภายในเขตกาํแพงชัน้ในของพระราชวงัเดมิ อาคารเรอืนเขยีว

สรางขึน้ในชวงเวลาทีม่กีารปรบัปรงุพระราชวงัเดมิ ใหเปนโรงเรยีนนายเรอืและ

ไดใชเปนสถานพยาบาลของโรงเรียนนายเรือ

 พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี ปจจุบันเปนที่ตั้ง                 

กองบัญชาการกองทัพเรือ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา      

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ไดพระราชทานพื้นที่พระราชวังเดิมใหเปนที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๔๔๓  และเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๗ โรงเรียนนายเรือไดยายไปอยูที่สัตหีบ และตอมาพื้นที่พระราชวังเดิมถูกใชเปน

ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือมาจนถึงปจจุบัน

ขอมูล :- ขาวสด “พระราชวังเดิม ตอนจบ” สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก https://www.khaosod.co.th/ 

  lifestyle/news_๓๒๓๙๘๓๗

 พระราชวังเดิม “โบราณสถานในพระราชวังเดิม” สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก http://www. 

  wangdermpalace.org/Ancient%๒๐Sites_th.html



เรื่องนารู

 ÍÍÊàµÃàÅÕÂไดเผชญิกบัวกิฤตไฟปาครัง้ใหญ โดยป ค.ศ. ๒๐๑๙ เปนปทีอ่อสเตรเลยีเผชญิกบั

อุณหภูมิสูงที่สุดเปนประวัติการณ เปนที่ทราบกันดีวาออสเตรเลียเปนประเทศที่เสี่ยงเกิดไฟปามากที่สุดในโลก                                  

ซึง่ไฟปากจ็ะเกดิขึน้บอยในฤดรูอน โดยเฉพาะทางตะวนัออกเฉยีงใตของประเทศ โดยขนาดของไฟไหมปาครัง้นีค้รอบคลมุพืน้ที่ 

๖๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร สองเทาของประเทศเบลเยยีม เผาไหมกระจายไปทัว่ประเทศ  ซึง่กอนหนานี ้ออสเตรเลยีไดเคย

เผชิญกับไฟปาครั้งรุนแรงที่ชื่อวา “Black Saturday” มาแลวเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๙ ในรัฐ Victoria ซึ่งไฟปาในครั้งนั้น ทําให

มีผูเสียชีวิตถึง ๑๗๓ คน

วิกฤตไฟปาออสเตรเลีย



๕๓ เร�่องนารู

 ทัง้นี ้ ชวงเดอืนตลุาคม-มนีาคมของทกุป จะเปนฤดไูฟปาของออสเตรเลยีอยูแลว แตความผดิปกตขิองไฟปาครัง้นี ้

เริม่ตนขึน้ตัง้แตเดอืนกนัยายน ป ค.ศ. ๒๐๑๙  ไฟปาไดกนิพืน้ทีถ่งึ ๖๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร ซึง่มขีนาดพืน้ทีใ่หญกวาไฟปา

อเมซอนเมือ่เดอืนสงิหาคมป ค.ศ. ๒๐๑๙ ไหมพืน้ทีเ่กอืบ ๒๕,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร และไฟปาแคลฟิอรเนยีครัง้ใหญเมือ่ป 

ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่ไหมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

 ไฟไหมในรัฐ New South Wales ครั้งนี้ ทําใหมีผูเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหมและสูญหายเปนจํานวนมาก 

รฐับาลออสเตรเลยีไดประกาศสถานการณฉกุเฉนิเปนเวลา ๑ สปัดาห นอกจากนี ้ยงัมบีานเรอืนของประชาชนทีถ่กูไฟไหม

ไปแลวมากกวา ๑,๕๐๐ หลัง ทั้งนี้ ยังคาดการณกันอีกวา จํานวนจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากยังไมสามารถควบคุม                

ไฟปาได และมีแนวโนมวาไฟปาที่ปะทุอยูหลายจุดนั้นจะรุนแรงขึ้นดวย นอกจากนี้ ยังมีสัตวปากวา ๔๘๐ ลานตัว             

ในออสเตรเลียเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม ในจํานวนนี้มีโคอาลาตายไปถึง ๘,๐๐๐ ตัว ซึ่งถือเปน ๑ ใน ๓ ของประชากร

โคอาลาทั้งหมดในรัฐ New South Wales

 สถานการณไฟปารุนแรงในออสเตรเลีย สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพอากาศรอนจัดจากคลื่นความรอน 

ซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณ “Positive IOD” คือ อุณหภูมิที่พื้นผิวนํ้าทะเลอุนกวาทางฟากตะวันตกของมหาสมุทร       

แตเย็นกวาในฟากตะวันออก ที่ซํ้าเติมวิกฤตไฟปาใหเลวรายขึ้น ปรากฏการณนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ผิวนํ้าทะเลของฝงตะวันตกและฝงตะวันออก บริเวณแถบเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรอินเดีย ตามปกติปรากฏการณนี้

จะมี ๓ แบบ คือ ๑. Neutral ๒. Positive ๓. Negative

 ตามปกติ ปรากฏการณ Positive (หรือ Negative) IOD จะเกิดขึ้นในชวงฤดูใบไมรวง (มี.ค.-พ.ค.) หรือ            

ฤดหูนาว (ม.ิย.-ส.ค.) และจะกลบัเขาสู Neutral IOD ในชวงสิน้สดุฤดใูบไมผล ิ(ประมาณเดอืน พ.ย.) สภาพอากาศรอนจดั

ในออสเตรเลีย เปนผลมาจากปรากฏการณ “Positive IOD” เมื่อลมตะวันตกออนกําลังและลมตะวันออกพัดนํ้าอุน            



๕๔เอกสารขาวรัฐสภา

ไปฝงตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น ทําใหผิวนํ้ามีอุณหภูมิสูงกวาปกติ ขณะที่นํ้าเย็นจากชั้นนํ้าลึกใตมหาสมุทร        

จะไหลขึ้นมาบนผิวนํ้า บริเวณฝงตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นแทนนํ้าอุนที่ถูกพัดไปทางฝงตะวันตก ทําให

ผิวนํ้ามีอุณหภูมิตํ่ากวาปกติ

 ผลจากความผดิปกตขิองการเปลีย่นแปลงอณุหภมูผิวินํา้ในลกัษณะนี ้คอื นํา้อุนฝงตะวนัตกของมหาสมทุร

อนิเดยีระเหยเปนไอนํา้มาก ความชืน้ในอากาศสงู ปรมิาณนํา้ฝนเพิม่ขึน้ ทาํใหเกดินํา้ทวมในหลายประเทศทางตะวนัออก

ของแอฟรกิา ขณะทีน่ํา้เยน็ฝงตะวนัออกของมหาสมทุรอนิเดยีระเหยเปนไอนํา้นอย ความชืน้ในอากาศตํา่ ปรมิาณนํา้ฝน

ลดลง ทําใหเกิดภัยแลงในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต สาเหตุหลัก ๆ ที่ทําใหสถานการณไฟปาในปนี้             

เลวรายและรุนแรงกวาที่ผานมาก็เพราะประเทศออสเตรเลียกําลังเขาสูสภาวะอากาศแหงแลงที่สุดในรอบทศวรรษ              

กรมอตุนุยิมวทิยาระบวุา ตัง้แตฤดใูบไมผลทิีผ่านมานัน้ ออสเตรเลยีตกอยูในสภาวะแหงแลงทีส่ดุในประวตัศิาสตร และ

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๑๙ ออสเตรเลียยังประสบกับคลื่นความรอนที่รุนแรงที่สุดและครอบคลุมพื้นที่กวางสุด                        

ในประวัติศาสตรอีกดวย บางเมืองตองเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียสเลยดวย ยิ่งซํ้าเติมวิกฤตไฟปา              



๕๕ เร�่องนารู

ใหเลวรายขึ้น ซึ่งพออากาศแหงจัด ก็เกิดเหตุไฟปาไดงาย แลวพอไฟปาเกิดขึ้นแลว ไดรับลมแรงมาชวยสมทบอีก               

ทําใหไฟปากระจายพื้นที่ในวงกวางอยางรวดเร็วและรุนแรงจนถึงขั้นมีการเสียชีวิต

 นายสก็อต มอรริสัน นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ประกาศใหการชวยเหลือสถานการณไฟปาดวยการ

สงหนวยปกปองผืนปากวา ๓,๐๐๐ คน ลงพื้นที่วิกฤต พรอมเครื่องบินอีก ๔ ลํา เพื่อปลอยระเบิดนํ้าดับไฟ ขณะที่            

หนวยทหารเรือจะคอยประจําการตามชายฝงเพื่ออํานวยความสะดวกในการอพยพประชาชน และยืนยันวาจะจัดการ

กับวิกฤตที่เกิดขึ้นใน ๔ รัฐหลักอยางเรงดวน

ที่มา :- ขาวสด. ไฟปาออสเตรเลีย : วิกฤตใหญที่เผาผลาญพื้นที่ ๒ รัฐไปแลวกวา ๓๐ ลานไร. สืบคนเมื่อ ๖ มกราคม 

๒๕๖๓. จาก https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/

 GreenPeace. วิกฤตไฟปามหากาฬในออสเตรเลีย. สืบคนเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๓. จาก https://master.k๘s.

p๔.greenpeace.org/thailand/story/๑๐๘๕๐/climate-emergency-australian

 The Matter. ผลกระทบจากไฟปาออสเตรเลีย เสียหายแคไหน? กับเพลิงไหมครั้งประวัติศาสตร. สืบคนเมื่อ ๖ 

มกราคม ๒๕๖๓. จาก https://thematter.co/brief/

 Thai PBS. ไฟปาออสเตรเลีย คลื่นความรอน และปรากฏการณ Positive IOD. สืบคนเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๓.

  จาก https://news.thaipbs.or.th/
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